

Chào Mừng

Trại Họp Bạn Thế Giới

**Hướng Đạo Việt Nam
Thăng Tiến IX**

Từ ngày 11 đến 17 tháng 7 năm 2009

Tại San Lorenzo, King City
California - USA

**Rộng
Vòng
tay**

*Hãy quên đi những cảnh u buồn
Để tâm ta được thêm phần khởi.*

Tập thơ “Rộng Vòng Tay” ra mắt trong lúc Phong trào Hướng Đạo vừa kỷ niệm 100 năm thành lập (1907-2007). Phong trào Hướng Đạo thế giới bước sang thế kỷ thứ hai với câu châm ngôn “Một thế giới, một lời hứa”. Đó cũng là dịp để nhà thơ Tuấn Việt kêu gọi mở *rộng vòng tay* đến tình bạn bè khắp năm châu:

*Một thế giới là điều mong ước
Một Lời Hứa tươi màu hạnh phúc
Quyết mở rộng vòng tay huynh đệ
Để nối tình trời bể bao la
Đem Mến Yêu đến mọi nhà
Là đem trao tặng món quà thiêng liêng.*

Tóm lại, tập thơ “Rộng Vòng Tay” chính là món quà hữu ích và thú vị, dạy cho ta *rộng vòng tay, mở trái tim*, bước trên đường đời như một người hiệp sĩ hồn nhiên, yêu đời, với một tấm lòng mở rộng, thân thiện với mọi người, cảm thông và khoan dung.

*Thích nối vòng tay xây mộng ước
Thích đời vui thỏa chí tang bồng*

Vĩnh Đào

Lời Giới Thiệu

Của Trưởng Vĩnh Đào

Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương H.Đ. V.N.

Tuấn Việt là một nhà thơ đam mê. Đam mê thứ nhất của ông tất nhiên là thơ, vì trong suốt mấy chục năm, ông sống vì thơ, với thơ, làm thơ một cách say mê, nguồn cảm hứng hầu như không bao giờ cạn. Viết ra lời thơ tự nhiên như lời nói, hơi thở. Đam mê thứ hai của ông là lý tưởng Hướng Đạo, vì hầu hết những sáng tác của ông đều lấy chủ đề Hướng Đạo. Tuấn Việt dùng thơ để ca tụng cuộc đời và lối sống Hướng Đạo, trò chuyện với các bạn trẻ, để nhắc nhở, khuyên bảo, tâm tình, nhắc nhở những kỷ niệm không phai mờ. . .

Những năm sau này, thi sĩ Tuấn Việt cho ra mắt một cách đều đặn một tập thơ mới để đánh dấu mỗi kỳ trại họp bạn Thăng Tiến của Hướng Đạo Việt Nam. Năm nay, để chào mừng trại họp bạn Thăng Tiến 9 tại miền Bắc California, tập thơ “Rộng Vòng Tay” ra mắt đúng hẹn như mong đợi.

Trung thành với đường lối cố hữu của mình, thi sĩ Tuấn Việt trước hết dùng lời thơ với mục đích giáo dục. Qua những bài thơ, ông nhắc nhở từng điều một trong ba lời hứa Hướng Đạo, và từng điều luật, đặc biệt là điều luật thứ tư (“Hướng Đạo sinh là bạn của mọi người”), vì “Rộng Vòng Tay”

truyền đi một thông điệp chung là hãy “mở rộng vòng tay” để đón nhận mọi người chung quanh ta trong một tinh thần kết nối và với một thái độ rộng lượng bao dung:

***Mở vòng tay rộng như biển cả
Kết tình thân cao tựa non xanh***

Cuộc đời Hướng Đạo tạo điều kiện thuận lợi để sống trong tình anh em, với một tấm lòng khoan dung, và con đường Hướng Đạo mang đến cho ta những niềm vui rộn rã.

***Con đường Hướng Đạo rộng thênh thang
Rộn tiếng reo hò tiếng hát vang***

Trên con đường đó, chúng ta tiến bước trong hân hoan nhưng chúng ta cũng phải biết “giữ tính khí theo gương người hiệp sĩ”, vì “đường Hướng Đạo là con đường chân thật”, giúp ta rèn luyện chí khí, cho ta một niềm tin vững chắc hơn:

***Hãy bạo dạn, tự tin, vang tiếng hát
Nhớ trong ta có ý chí sẵn sàng
Nhiều khả năng để tiến bước hiên ngang.***

Tập thơ Rộng Vòng Tay còn mang đến một thông điệp lạc quan về ý nghĩa cuộc đời:

***Đừng làm tưởng rằng đời không ý nghĩa
Không, đời rất vui, rất đẹp, rất nên thơ . . .
Không vô duyên, không lạnh nhạt, thờ ơ,
Đời cởi mở, nồng nàn và đón đợi.***

Bí quyết của hạnh phúc, theo thi sĩ Tuấn Việt, là sống với tấm lòng mở rộng, với một tâm hồn thanh thản, lạc quan và yêu đời. Ông nhắc nhở: “Sống vui tươi là ngàn thang thuốc bổ”, vì vậy nên nhớ “lúc nào cũng nở nụ cười”, và “nhìn đời như đóa hoa tươi muôn màu.” Mỗi người chúng ta nên nhớ lời khuyên nhủ hết sức giản dị như sau để làm kim chỉ nam cho cuộc sống:

***Nếu ta biết sống vui tươi
Yêu đời tha thiết thì đời yêu ta.***

Nhà thơ không ngừng nhắc nhở đức tính cần thiết để sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống, đó là tính rộng lượng, khoan dung. Đừng nên khắc khe, đòi hỏi, mà phải biết chấp nhận những dị biệt, biết thông cảm và sẵn sàng tha thứ.

***Muốn vui tươi thoải mái tinh thần
Hãy rộng lượng, hãy khoan dung, tha thứ.***

Và nhà thơ tiếp tục cống hiến những bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc:

***Hãy quên đi những gì chua chát
Để cho ta dịu mát tâm hồn***

- Không đâu con ơi ! con đã cứu mạng con trai Ta, gia đình ta và Hội Đồng Quý Tộc mãi mãi mang ơn con, nay ta muốn đền ơn con, vậy con muốn gì hãy nói cho Ta biết.

- “thằng Rái Cá” nghe hỏi vậy, ngập ngừng giây lát, rồi ngỏ ý muốn xin vài ổ mì dư thừa đem về cho cha mẹ. Lòng hiếu thảo của nó đã khiến cho Vị Quý Tộc và nhiều du khách cảm động rơi lệ. Vị Quý Tộc ôm nó vào lòng và nói:

- Hỏi con, điều con vừa xin là **chuyện nhỏ**, và đó chính là bổn phận của Ta, Ta biết Ta sẽ phải làm gì cho con và gia đình con. Nhưng câu hỏi của Ta là sau này lớn lên con ước mơ sẽ làm gì ?

“thằng Rái Cá” chỉ tay vào vị Bác Sĩ khi nãy cấp cứu hồi sinh cho *đứa trẻ* bị nạn, trả lời:

- Lớn lên, con muốn làm việc cứu người như ông kia.

- Ồ, con muốn làm Bác Sĩ, tốt lắm! với Ta đó cũng là **chuyện nhỏ** thôi, Ta sẽ giúp con.

*

Câu **chuyện nhỏ** trên đây, có phần kết luận không nhỏ mà thật là vĩ đại, bởi vì *đứa trẻ* bị chết đuối hụt, có tên là **Winston Churchill**, sau này là Vị Thủ Tướng đã làm rạng danh Nước Anh, một Vị Nhân cực kỳ tài giỏi lỗi lạc của Thế giới vào thời Đệ Nhị Thế Chiến. Còn “thằng Rái Cá”, cậu bé đã cứu mạng Churchill tên là **Alexander Fleming**, sau này trở thành Vị Bác Sĩ tài ba lừng danh hoàn cầu, Fleming chính là Nhà Bác Học đã tìm ra Thuốc Trụ sinh Penicilin, cứu mạng biết bao nhiêu người trên thế giới, Ông đích thực là vị Ân Nhân vĩ đại của cả nhân loại.

Nhịp Cầu Tri Âm

Chuyện Nhỏ

Trần Quốc Bảo

Ở một vùng quê bên nước Anh, có gia đình nọ chuyên nghề làm vườn, gồm hai vợ chồng và đứa con trai duy nhất, vì hoàn cảnh quá nghèo, nên cậu con chưa học hết Tiểu học đã phải ở nhà giúp đỡ cha mẹ việc trồng tỉa, hoặc đôi khi lên rừng lấy củi, kể cả việc câu cá ở một hồ lớn rất đẹp gần nhà, để thêm lương thực cho bữa ăn. Trong các việc làm phụ giúp cha mẹ, cậu bé thích nhất là đi câu, bởi vì mỗi buổi đi câu là mỗi lần được tắm, bơi thỏa thích. Cậu bơi tuyệt giỏi, đến mức bạn bè trong xóm gọi cậu là “thằng Rái Cá” (Otter boy).

Một hôm, khi “thằng Rái Cá” cắm xong mớ cần câu ở góc hồ, đang tính cởi áo nhào xuống bơi một tăng cho đã đời, thì nó thấy 3 chiếc xe limousine sang trọng trở tới đậu ngay gần đó, nên nó khớp không tắm nữa, leo lên cây đại lẳng ở cạnh hồ, núp mình trong tàng lá để canh chừng cần câu và cũng để ngắm nhìn toán du khách sang trọng.

Toán du khách đó, chính là một gia đình giàu có, quyền quý, vào hàng đệ nhất Quý Tộc của vương Quốc Anh, họ từ Thủ Đô Luân Đôn đi du ngoạn miền quê, thăm dân cho biết sự tình. Dưới trời nắng đẹp, một cái tăng lớn được căng lên lộng lẫy, bàn ghế picnic bày ra và thức ăn, cao lương mỹ vị dọn tràn đầy.

Tiếng nhạc êm đềm réo rất tỏa vang, rồi đoàn du khách nhập tiệc. Kẻ ăn, người uống, kẻ khiêu vũ, người chụp hình . . .

Một lát sau, “thằng Rái Cá” ngồi thu mình trên cành cây đại lãng, nhìn thấy một *đứa trẻ* trong đám du khách, chắc cũng 11, 12 tuổi, cỡ tuổi nó, thay đồ tắm và lội xuống hồ bơi qua bơi lại. Dường như những người lớn chăm chú vào việc ăn uống chuyện trò, không mấy ai để ý đến *đứa trẻ* dưới hồ. Riêng “thằng Rái Cá” nó tò mò quan sát *đứa trẻ* . . .

- Ô, coi kìa thằng này bơi gì dở ẹc! Rõ ràng là nó không biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm gì cả, đến bơi ngựa chắc cu cậu cũng chẳng làm được. Nó chỉ đập loạn tay chân lên thôi, cái điệu bơi chó như thế là không khá được !

Chợt “thằng Rái Cá” nhào mình ra chăm chú nhìn, nó thấy 2 con bạch thiên nga từ xa bơi tới phía *đứa trẻ*, và *đứa trẻ* chắc là thích con bạch thiên nga nên bơi theo. . . chết chưa ! nó bơi tuốt ra xa quá rồi, chỗ đó rất sâu, nguy hiểm lắm ! Đúng lúc đó, có tiếng hét cấp cứu của *đứa trẻ* – “Help me ! Help ! Help !!!”

Toán du khách khi ấy kịp nghe và nhìn thấy, nhưng thay vì phải nhào ra cứu *đứa trẻ*, thì họ ồn ào, nhốn nháo cả lên, hai ba người xuống hồ với cả áo quần, nhưng chỉ lội ra nước đến cổ thì đứng lại. Trời đất ! hóa ra chẳng ai biết bơi cả ! mà ngoài xa *đứa trẻ* đuối sức có vẻ muốn chìm rồi !

Không đợi lâu hơn được nữa, từ trên cành cây cao, “thằng Rái Cá” phóng xuống chạy bay ra hồ trước con

mắt ngạc nhiên của tất cả đoàn du khách. Tới bờ cao, nó nhún mình lao xuống nước trong tư thế plunge tuyệt đẹp, và chỉ loáng mắt đã sải tay bơi tới chỗ *đứa trẻ* bị nạn, nó hụp lặn xuống xốc nách *đứa trẻ* và như một chuyên viên rescue lành nghề, nó nghiêng người bơi xoải từ từ vào bờ, trước sự chứng kiến xúc động và tràng pháo tay reo mừng của mọi người. Khi tới bờ, *đứa trẻ* bị nạn được nhiều người xúm lại khiêng lên đưa vào giữa tầng, và tại đó có sẵn một vị Bác Sĩ (trong toán du khách) lo việc cấp cứu hồi sinh cho *đứa trẻ*.

Chùng một tiếng đồng hồ sau, không khí an toàn tươi vui trở lại với mọi người trong toán du khách, *đứa trẻ* qua tai nạn nguy hiểm, bây giờ quần mình trong chiếc mền len và đang được uống mấy muỗng soup. Lúc ấy người ta mới chợt nhớ tới vị Ân Nhân vừa cứu sống nó. - Ô hay, cái thằng bé con bơi giỏi hồi nãy đâu rồi nhỉ ? Mọi người đổ xô đi tìm, lát sau phát giác ra chỗ ẩn của nó, “thằng Rái Cá” trèo lên ngồi yên chỗ cũ, trên cành cây đại lãng. Nó được gọi xuống và trình trọng đưa tới trình diện trước một vị Quý Tộc. Ông này chính là cha của *đứa trẻ* bị nạn.

- Hồi con, (Vị Quý Tộc nói với “thằng Rái Cá”) con vừa làm một chuyện vĩ đại mà tất cả chúng ta đây không ai làm được, Ta xin thay mặt toàn thể cảm ơn con.

- Bẩm Ông, (“thằng Rái Cá” lễ phép thưa) con có làm gì vĩ đại đâu ! . . . bơi lội là nghề của con mà . . . con cứu em là **chuyện nhỏ**, chuyện phải làm và cũng là chuyện thường đâu có gì khó khăn vĩ đại. Xin Ông đừng bận tâm.

Từ khởi đầu, chuyện chỉ là một **chuyện nhỏ**, nhưng nhờ những con người có tấm lòng hi sinh vị tha, **biết mở rộng vòng tay yêu thương tha nhân**, sự cho đi đã rất nhỏ nhoi! Nhưng chính nhờ những vòng tay mở rộng đó, mà thành quả sau này đem đến cho cả nhân loại đã vô cùng lớn lao kỳ vĩ.

Câu chuyện còn thêm cho phần kết luận điều lý thú nữa, là một ngày nọ Thủ Tướng Churchill bị lâm trọng bệnh, đến nỗi hôn mê, nhiều Bác Sĩ phải lắc đầu, tính mạng Ông ở vào lúc nguy kịch nhất, thì Fleming xuất hiện như một tiên duyên định mệnh, và vị Bác Sĩ tài ba này, đã lại một lần nữa cứu sống người Bạn cố tri của mình. Khi tỉnh dậy sau cơn mê, mở mắt ra nhìn thấy Fleming, Churchill ngạc nhiên xúc động và nói rằng:

- Fleming ! có phải mỗi lần tôi sắp chìm, Chúa lại cho Bạn tới vớt tôi lên ?

- Churchill, chúng ta hãy cảm ơn Chúa ! nhưng không hẳn là tôi (Fleming) giờ ra một viên thuốc nhỏ tí xíu) bởi cái này đây, chính cái này đã cứu bạn đó . . .
chuyện nhỏ mà !

Trần Quốc Bảo

Richmond, VA

Chúc Mừng

Trích tập san Liên Lạc số 44, tháng 1/2003 ở mục Mã Thư, do Tr. Nguyễn Trung Thoại phụ trách.

Nhà Thơ Tuấn Việt (Renton)

Trước hết, xin gửi lời kính mừng Ông Anh vừa nhận được Huân- Chương Bách-Hợp. Đây là lần đầu tiên Huân-Chương Hướng Đạo được trao tặng cho một người ngoài H.Đ., nhưng Nhà Thơ Tuấn Việt lại còn Hướng Đạo hơn Hướng Đạo nữa. Thuộc lâu kinh sử H.Đ., Ba lời hứa, Mười điều luật, Đường Thành Công của B.P. đều dựa hơi thơ của Tuấn Việt để phổ cập trong các sách báo H.Đ.V.N., đã in thành nhiều tập thơ H.Đ. phổ biến khắp nơi.

Một phần thưởng xứng đáng cho một Người rất xứng đáng.

Trích đặc san Bùng Sáng của Liên Đoàn H.Đ. Việt Hùng Seattle WA số kỷ niệm Hướng Đạo Thế Giới 100 năm, phát hành ngày 28, tháng 10, năm 2007.

Thơ Hướng Đạo

Trong số Đặc San này chúng tôi xin được giới thiệu đến quý độc giả vài nét về nhà thơ Hướng Đạo Tuấn Việt.

Nhà thơ Tuấn Việt không phải là một Hướng Đạo Sinh, nhưng đời sống và tinh thần của Ông rất “Hướng Đạo”. Ông chỉ là một thân hữu của Hướng Đạo nhưng là một thành viên của Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên Seattle. Ông đã đóng góp vào gia sản Hướng Đạo 4 tập thơ, trên 200 bài, đề cao Tôn Chỉ Mục Đích của Hướng Đạo và ca tụng những bước tiến vươn lên của Giới Trẻ. Bốn thi tập này đều có chủ đề là Hướng Đạo và đều ra đời vào các dịp có các Trại Thăng Tiến của Hướng Đạo Việt Nam ở Hải Ngoại. Bốn thi tập đó là:

1. **Hoa Bách Hợp** xuất bản năm 1988
2. **Hướng Đạo Một Đời** xuất bản năm 1996
3. **Theo Dấu B.P.** xuất bản năm 2000
4. **Vui Hướng Đạo** xuất bản năm 2006

Nhà Thơ Hướng Đạo Tuấn Việt đã được trao tặng Huân Chương Bách Hợp của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại ngày 20, tháng 6, năm 2004.

RỘNG VÒNG TAY

THƠ

TUẤN VIỆT

Rộng vòng tay, mở trái tim

Cánh hoa Bách Hợp đi tìm cánh hoa

Điểm tô hai chữ thuận hoà

Quyết tâm bồi đắp toà nhà Bi-Pi

Con đường nghĩa hiệp ta đi . . .

Ban Tổ Chức
Trại Họp Bạn Thế Giới
Hương Đạo Việt Nam
Thăng Tiến IX
Ấn hành 2009

Copyright 2009
 By VIETNAMESE SCOUT GROUPS
 in CALIFORNIA, USA.
 * All rights reserved under TUAN VIET

Ấn hành 2009
 Do Hướng Đạo Việt Nam
 tại California, Hoa Kỳ
 * Tuấn Việt giữ bản quyền
 * Mọi trích dịch xin ghi rõ xuất xứ

Ước Mong

*Nói rộng vòng tay đến khắp nơi
 Và trên môi thắm nụ cười tươi
 Xây tình bằng hữu như hoa nở
 Kết nghĩa đệ huynh tựa đuốc soi
 Tiếng nói Bi-Pi thêm phấn khởi
 Gia đình Bách Hợp mãi đông vui
 Ước mong bốn biển chung một mái
 Rộn khúc hoan ca với đất trời.*

*Ước mong thi tập Rộng Vòng Tay
 Cất cánh bay xa khắp đó đây
 Gieo ý nòng nọc theo lẽ chính
 Tạo niềm phấn khởi hướng đường ngay
 Đem câu giúp ích ra tô điểm
 Góp dạ vui tươi để đắp xây
 Mọc mạch đôi hàng, lòng ấp ủ
 Trọn bầu nhiệt huyết thật hăng say.*

Tuấn Việt

Giúp đoàn-sinh có suy tư, phán đoán
 Tự thâm tâm quyết tiến, cố vươn lên
 Chẳng tự tôn, tự đại, chẳng yếu mềm
 Luyện tính khí trên con đường Hiệp-sĩ.

Ba Lời Hứa hằng in sâu trong trí
 Cố noi theo mười Điều Luật nghiêm trang
 Các châm ngôn là tiếng gọi lên đàng
 Ngồi Bắc-đầu nhắc ta theo chính lộ.

Tinh thần Hướng Đạo, là tinh thần tiến bộ
 Luôn dẫn thân làm việc thiện giúp đời
 Vững niềm tin, niềm phấn khởi, vui tươi
 Cái cốt lõi là *Thành Nhân* cao quý.

Với Nhau Hai Chũ Chân Thành

*Luật H.Đ. V.N. Điều 4: Hướng Đạo sinh coi các
 H.Đ. sinh khác như anh chị em ruột thịt.*

Ta tự nguyện hợp cùng nhau một khối
 Để giúp nhau mở lối đi lên
 Cùng ghi tâm khắc cốt lời nguyện
 Luôn cố gắng trở nên người hữu ích.

Khi sinh hoạt gặp được điều ưa thích
 Lòng thấy lòng phấn khởi hân hoan
 Muốn cùng nhau tiếp tục luận bàn
 Rồi thực hiện hằng say, thích thú.

Nhưng có lúc gặp điều không như ý
 Lòng thấy lòng thiệt hờ hững, chán chường
 Nhìn việc đời sao dở dở ương ương
 Sinh bất mãn, muốn buông tay chấm dứt.

Tình bằng hữu tưởng như rạn nứt
 Nhìn thấy nhau, ngượng ngập, e dè
 Hết cả nguồn cảm hứng say mê
 Sự thân ái bị mây mù che phủ.

Trước nghịch cảnh, đừng buồn phiền, trách cứ
 Chớ hung hăng đối xử tựa người đứng;
 Đem chữ tình để phân giải nỗi lòng
 Lấy kiên nhẫn để bảo tồn hòa khí.

Sự thủy chung thực là hiếm quý
 Điểm tương đồng hãy tìm kiếm nơi nhau,
 Đừng đưa ra những đòi hỏi gắt gao
 Vì nhân thế . . . khả năng đều có hạn.

Người Hướng Đạo dựng xây tình bạn
 Bằng mến thương, kính nể, chân thành
 Bằng vui tươi, phấn khởi, đua tranh
 Để nối rộng vòng tay thêm thắm thiết.

Cốt Lõi

Một thắc mắc được nêu thành câu hỏi:
 - Đâu chính là “cốt lõi” của Phong Trào?
 - Đâu chính là đặc điểm đáng đề cao
 Của Hướng Đạo để cho ta ca ngợi ?

Những phương thế do Bi-Pi dẫn lối
 Đã trăm năm vẫn sáng chói phong trào
 Mục đích của Phong Trào đáng được đề cao:
 “*Giáo dục trẻ em nên người hữu ích*”.

Mấy đặc điểm được coi là tuyệt đích:
 Lấy núi sông làm trường học thiên nhiên,
 Lối giáo dục không đặt nặng uy quyền,
 Vị huynh trưởng như tấm gương trong sáng.

Cùng nhau thắt chặt mối tương đồng
 Bằng nghĩa đệ huynh thực mặn nồng
 Nâng đỡ nhau trên đường thẳng tiến
 Chở che nhau những buổi cuồng phong.

Đáng ghi đáng nhớ điểm tương đồng
 Giọt nước đầu nguồn tạo khúc sông
 Thời buổi đầu tiên ghi kỷ niệm
 Thành tình bằng hữu đượm màu hồng.

Hân hoan bồi đắp điểm tương đồng
 Bằng chữ chân thành, ý trắng trong
 Bằng sự thủy chung, vui cõi mở
 Bằng tâm Hướng Đạo rộng bao dung

Trách Nhiệm Về Ai

Có một cậu tài cao, tuổi trẻ
 SỰ học hành ra vẻ chẳng thua ai.
 Sau bao năm đã cố gắng miệt mài
 Ngày mãn khóa, bằng vàng tên rực rỡ.
 Báo chí Mỹ quả lấy làm bỡ ngỡ
 Người Việt Nam cũng náo-nức vui lây . . .
 Nhưng ngạc nhiên nghe cậu nói rất thơ ngây:
 -“Ồ Việt Nam, tôi đã quên tất cả
 “Với nơi đây, tôi hết lòng hết dạ
 “Coi xứ này là Đất Mẹ của tôi”.

Người Hoa-Kỳ liền trợn mắt mỉm cười
 Còn người Việt-nam thì cúi đầu mắc cỡ.

**

Riêng phần tôi - tôi thấy rằng chẳng nở
 Nặng nề lời trách móc cậu sinh viên
 Vì ngây thơ, cậu chỉ nói huyền thiên
 Như đứa trẻ bị say mùi pháo tết.

Nếu đáng trách, thì những người trước hết
 Là Phụ Huynh, trách nhiệm nặng hơn ai
 Chuẩn bị cho con từng bước tương lai
 Nhưng quên bằng dạy con “YÊU TỔ QUỐC”.

Sống nơi đây, nhận thấy rằng quá được
 Như đã sinh ra trúng số bọc điều,
 Việc giống nòi, việc đất nước thân yêu
 Thôi đẹp quách ! nhắc làm chi cho mệt.

Chuyện Việt-Nam được ghi vào “sổ chết”
 Chết trong tâm trong ý của phụ huynh
 Thì dĩ nhiên nơi con cháu của mình
 Cũng biến mất chữ Việt-Nam trong trí.

Bậc phụ huynh nhìn đàn con yêu quý
 Tự vấn tâm: “Tròn trách nhiệm hay chưa” ?
 Lo cho con đủ mọi thứ dư thừa
 “Tình Tổ Quốc” - có phần nào trong đó ?

Xin cầu khẩn cùng Anh-Linh Tiên Tổ
 Cho hậu sinh còn nhớ gốc nhớ nguồn,
 Các Phụ Huynh vẫn cố gắng luôn luôn
 Dạy con cháu: VIỆT NAM là TỔ QUỐC.

Điểm Tương Đồng

*“Chúng ta là Hướng Đạo thì chúng ta tìm những
 điểm tương đồng để kết hợp và gần gũi nhau”.
 (Ý kiến của Tr. Ngựa Chạy Khó Nguyễn Trung Thoại
 ở Liên Lạc số 48 tháng 12-2003)*

Gặp nhau ở những điểm tương đồng
 Thích cảnh thiên nhiên giữa núi sông
 Thích nối vòng tay xây mộng ước
 Thích đời vui thỏa chí tang bồng.

Bên nhau nhờ những điểm tương đồng
 Phục vụ nhân quần chẳng tiếc công
 Tự luyện cho mình nên hữu ích
 Lửa “thành nhân” sưởi ấm cõi lòng.

Hãy nâng niu những điểm tương đồng
 Thêm sắc thêm hương như ước mong
 Thêm nở hoa tươi, sinh trái ngọt
 Trong vườn Bách Hợp đã vun trồng.

Người Hướng Đạo với tâm hồn thiện hảo
 Vẫn hăng say khai phá chẳng sờn gan
 Dù đường trần đầy gai góc gian nan
 Càng gian khổ càng nấu nung ý chí.

Từ điểm tương thân tạo nên nhất trí
 Lấy yêu thương để đúc chữ cộng đồng
 Đem nhiệt tình để cố gắng thành công
 Nhà Bách Hợp được bảo tồn vững mạnh

Người Hướng Đạo quyết cùng nhau sát cánh
 Sống hiên ngang và giữ chặt mối giây
 Vòng tay nối kết vòng tay
 Lấy nhân lấy nghĩa mà thay hận thù.

Hy Vọng Tương Lai Gấm Vóc

Tiếng hát vang vang
 Rung động giang san gấm vóc
 Ấm áp tâm hồn cô độc
 Giật mình chim chóc thú muông
 Chuyển lay hoa lá bốn phương
 Tan biến cảnh sầu đau u uất.

Kìa đoàn thiếu niên
 Đang cất cao tiếng hát
 Bước hăng say leo đồi núi hiên ngang
 Dưới ánh nắng huy hoàng
 Nét tươi vui như đóa hoa chớm nở

Ánh mắt long lanh hơn hờ
 Tiếng cười sảng khoái hồn nhiên
 Dáng thơ ngây đượm vẻ thần tiên
 Một sức sống dạt dào đầy hứa hẹn
 Đang vươn lên với biết bao ước nguyện
 Tạo thành tri vững chắc của ngày mai.

Bao nhiêu anh tài
 Bao nhiêu gương mẫu
 Từ đám thiếu niên yêu dấu
 Sẽ xuất hiện không xa.

Giờ đây bốn phận chúng ta
 Chỉ đường dẫn lối chính tà phân minh
 Dắt dìu các lớp hậu sinh
 Biết đi theo đúng lộ trình thành nhân
 Biết chung sức, biết hợp quần
 Biết gom trí não góp phần dựng xây
 Biết lễ dờ, biết việc hay
 Biết điều nhân nghĩa, thẳng ngay, cương thường
 Biết đi đúng hướng, đúng đường . . .

Vòng Tay Nối Kết

Chia rẽ là tự diệt
 Đoàn kết mới trường tồn
 “Một cây làm chẳng nên non
 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
 Ý nghĩa biết dường bao
 Tiếng lương tri đang réo gọi.

Người Hướng Đạo nêu tấm gương sáng chói
 Kết hợp nhau thành vách sắt thành đồng
 Cảm thông nhau khắp nam bắc tây đông
 Cùng thẳng tiến đường Bi-Pi chỉ đạo.

Mối nguy hại lớn lao khôn xiết kể
 Xin ra tay, Chính-phủ phải ra tay
 Mọi gia đình phải hiệp lực hăng say
 Quyết chiến thắng cuộc chiến tranh ma-túy.

Hãy cứng rắn, đừng ươn hèn, ủy mị
 Cuộc chiến này chẳng dễ sẽ mau xong,
 Cố làm sao để khỏi bị uổng công
 Khỏi đánh trống rồi bỏ dùi xếp xó.

Và thêm nữa, xin đôi lời bày tỏ:
 Tại Hoa-kỳ - Luân Lý đứng hơi xa
 Trong gia đình - ít quyền hạn Mẹ Cha
 Thì xã hội sẽ còn nhiều điên đảo.

Hỡi Thanh Thiếu Niên, xin đừng táo bạo
 Thử xài chơi chất ma-túy, cần sa
 Kéo tuổi xuân sẽ bệ rạc, tiêu ma
 Gánh hậu quả rất tang thương, khốn khổ!

Văn Minh Vật Chất

Bao nhiêu chuyện khá buồn sầu, ai oán
 Gây xôn xao, bàn tán ở nhiều nơi
 Thương hay chê... đã có khá nhiều lời
 Phân tích kỹ, thấy nhiều điều nghịch lý.

Một câu hỏi đáng cho ta suy nghĩ:
 - Tại vì sao xã hội lắm đau thương?
 Cảnh gia đình xảy nhiều chuyện bất thường
 Bị tan nát đến tận cùng tan nát!

Một vị Phụ Huynh đã cao tuổi hạc
 Về ôn tồn, nêu mấy ý suy tư:
 - “Ấy, chỉ vì sống quá lạm tự do
 Coi địa vị, xác thân, tiền tài quá nặng!”

Khi vật chất được tôn lên cú cánh
 Thì lương tri, đạo đức sẽ suy vi
 Tình Yêu Thương chẳng còn ý nghĩa gì
 Mà tâm não chỉ quay cuồng theo “lợi”.

Nhìn theo “lợi” tưởng núi cao vời vợi
 Thì thềm thường, trí trá cũng dâng cao
 Từ xưa nay gây bao chuyện xáo xào
 Làm đảo lộn cả luân thường đạo lý.

... Cảnh đời càng khiến ta suy nghĩ
 Phần riêng mình, và dạy dỗ cháu, con
 Biết lấy Lương Tri bảo vệ tâm hồn
 Chớ cuồng loạn theo văn minh vật chất.

Đường Hướng Đạo là con đường chân thật
 Giúp chúng ta thấy hố thẳm gian nguy
 Nhắc chúng ta cẩn thận bước chân đi
 Không vấp ngã theo văn minh vật chất.

Ôi, Cần Sa Ma Túy !

Quá 37 phần trăm dân chúng Mỹ
 Hơn một lần thử ma túy xem sao.
 Số “dân ghiền” có tỉ lệ khá cao
 Ba bốn triệu nghiện cocaine rất nặng.

Nhìn giới trẻ, chúng ta đều lo lắng
 Cocaine hủy hoại tuổi thanh xuân;
 Cocaine tới trường học dần dần
 Muốn đầu độc cả học sinh nước Mỹ.

Bọn vô lương chủ trương dùng ma-túy
 Xô xú này xuống vực thẳm nguy nan,
 Lũ con buôn đầy tâm địa dã man
 Làm mọi cách với âm mưu trục lợi.

Từ ma túy, gây ra bao tội lỗi
 Phá gia cang, xã hội, phá luân thường
 Gây tật nguyên, bệnh hoạn thực đáng thương
 Rồi tới bước tự hủy thân hoại thể.

Các Cộng-đồng hãy bình tâm xét lại
 Đã làm chi để giáo huấn con em?
 Đã làm chi xây thế-hệ đang lên?
 Hay chỉ muốn dùng người qua giai đoạn !

Trước hiện tượng số trẻ em cuồng loạn
 Đòi chúng ta phải chung sức đồng lòng
 Cả mẹ cha, tôn giáo lẫn cộng đồng
 Cùng hợp tác lo vấn đề Giáo dục.

Hỏi hạnh phúc làm sao có được
 Khi Mẹ Cha thổn thức khóc con
 Ngậm ngùi trước những măng non
 Chưa thành tre đã héo hon úa tàn !

Truyện

Hoa Ân Tình

Tết sắp đến, mọi người nhộn nhịp
 Mua sắm quà mừng tết cho nhau
 Với bao nghĩa đẹp tình sâu
 Chúc nhau trọn ý sở cầu tân xuân.

Thu-Lan với Minh Quân đôi trẻ
 Đạo phu thê vui vẻ thuận hòa
 Cảnh nghèo, sống chẳng lựa là
 Nhưng luôn son sắt, mặn mà tình chung.

Thu-Lan biết rằng chồng vẫn cất
 Chiếc đồng hồ báu vật rất ưa
 Vì chàng chưa có tiền mua
 Giây đeo xứng với đồng hồ hiếm hoi.

Nàng muốn tặng cho người yêu quý
Giây đồng hồ giá trị, đẹp xinh
Nhưng nàng tự hỏi riêng mình:
Lấy tiền đâu để thực hành ý trên?

Chợt giơ tay vuốt lên mái tóc
Suối tóc dài chấm gót thuốt tha
Nàng yêu suối tóc hơn là...
Quyết đem bán tóc vì ta yêu chồng.

Minh-Quân cũng định lòng tặng vợ
Một chiếc trâm thuộc cỡ khá xinh,
Nhưng chàng tự hỏi riêng mình:
Lấy tiền đâu để thực hành ý trên?

Ưu Tư

Trước nếp sống nay hoàn toàn đổi khác,
Con em ta, phải giáo dục ra sao?
Trách nhiệm Mẹ Cha quả thực quá cao...
Cần chú trọng nhiều hơn vào con cháu.

Một vấn đề cần xét suy cho thấu:
Nhiều Mẹ Cha chỉ lo lằng kiếm tiền,
Làm bù đầu hai ba jobs liên miên
Dạy con cái lại lơ-là chảnh-mãng.

Hoặc dạy con bằng ngăm đe, trách mắng,
Thiếu vỗ-về để sưởi ấm tim con
Thiếu chiều sâu để uốn nắn mắng non
Thiếu thực tế với môi trường hiện tại.

Nghĩa

*“Việc gì cú hợp NGHĨA thì làm”
(Lời Khổng Phu Tử, Luận Ngữ, thiên Hương Đẳng)*

“Việc gì hợp nghĩa thì làm”
Lời Khổng Phu Tử mấy ngàn năm xưa.
Một câu khuyên nhủ đơn sơ
Bao hàm ý nghĩa thực là mệnh mông.

Nghĩa là việc đúng vô cùng
Nghĩa là khuôn phép chiết trung đàng hoàng
Nghĩa là chính đạo rõ ràng
Nghĩa là hào hiệp hiên ngang ở đời
Nghĩa là sống xứng kiếp người
Lương tâm không thẹn, người đời không khinh.

Trọng nhân nghĩa phải trọng mình
Trọng mình phải sống trọn tình thẳng ngay.
Không gian dối, không đặt bày
Thấy điều phi nghĩa phải tay chẳng làm.
Biết điều chính nghĩa thì ham
Tận tâm tận lực để làm hăng say.
Con người Hiệp Sĩ xưa nay
Thi hành việc nghĩa với đầy tình thương.

Chúng ta, Hường Đạo bốn phương
Con đường nghĩa hiệp là đường ta đi
Con đường mang dấu Bi-Pi

Tuổi Tác

*"Tuổi tác là chuyện cái tâm, nếu ta không thêm
quan tâm thì chẳng có vấn đề tuổi tác!"
(Age is mostly a matter of mind, if you don't mind,
it doesn't matter!)*

Trích thư của cụ Hoàng Hội

Tuổi già là tại cái tâm
Không màng tuổi tác thì thân không già.

Ngày tháng trôi qua
Mặc ngày tháng ta không cần đếm
Cứ phây phây sống như đang hiện diện
Cứ vui tươi và vẫn cứ vươn lên.
Không nuối tiếc, không ưu phiền
Không thở than, không buồn tủi
Không chịu để đời tàn theo tuổi
Chuyển hoàng hôn thành buổi bình minh.

Chợt ngược mắt nhìn lên góc tủ
Chính là nơi cất giữ đồng hồ,
Chàng liền quyết định bất ngờ
Bán đồng hồ quý để mua tặng nàng.

Giờ xuân nhật rộn ràng tiếng pháo
Hai món quà quý báu đem ra . . .
Bốn dòng nước mắt chan hòa
Hai tim nở rộ đóa hoa ân tình.

Đẹp thay chữ HY SINH cao trọng
Biết vì nhau, biết sống cho nhau,
Gói quà thành "gói nhiệm màu"
Trao quà trao cả thương đau, ngọt bùi.

Hạt Gạo

Tuần trước đi du ngoạn
 Về thăm cảnh đồng quê
 Đúng lúc đang mùa gặt
 Cánh đồng lúa vàng hoe.

Mùi lúa thơm dịu dịu
 Theo gió thoảng hương xa
 Bao nông dân cặm cụi
 Giữa cánh đồng bao la.

Vẳng đâu đây tiếng hát
 Giọng trầm bổng ngân nga
 Niềm vui thêm dào dạt,
 Mồ hôi đầm thịt da.

Cố sống sao để giữ thân mình
 Được tránh kiện với tâm hồn lạnh mạnh.
 Phòng ngừa bệnh trước khi mắc bệnh
 Biết kiêng khem, điều độ mọi khát thèm
 Biết nhịn nhường không giận dữ cuồng điên
 Giữ lòng dạ thanh thoi, tâm thần sáng khoái.
 Mọi đối xử biết theo đường phải trái . . .
 Thì dù cho tóc bạc răng long
 Vẫn thấy mình có cuộc sống thông dong
 Vẫn tươi trẻ như thời xuân đương độ.

Tuổi già không có chỗ
 Khi mình chẳng quan tâm . . .

Rường Cột Tương Lai

"Tất cả các thứ đó đều đến từ bên ngoài; trong khi giáo dục H.Đ. đều nhắm vào bên trong!"

Baden Powell

Chính Giới Trẻ là mục tiêu Hướng Đạo
Để chăm lo, để đào tạo, khuyên răn
Mong sau này trở thành những công dân
Thực hữu ích cho gia đình, xã hội.

Điểm trọng yếu: giúp con em sửa đổi
Những thói hư, những tật xấu nội tâm
Những mưu mô, những hiểm độc ngấm ngầm
Mau cải hóa để nên người thiện hảo

Sống xứng đáng với danh xưng Hướng Đạo
Đem thành tâm, đem trung tín, yêu thương
Để sáng soi, để dẫn bước, chỉ đường
Đường Hiệp-sĩ nở trăm hoa thơm ngát.

Những cuộc trại, những trò chơi, bài hát
Những lửa trại đường, tĩnh túc, thám du . . .
Là những bề ngoài để giúp sùu tư
Thêm thăng tiến "cái bề trong" cần thiết.

Cái bề trong là tâm hồn kiên quyết
Cổ vươn lên, vươn mãi mãi không ngừng
Dù khó khăn, dù trở ngại, lao lung
Vẫn giữ vững cái "Tâm" theo hướng thiện.

Chính Giới Trẻ là lớp người cầu tiến
Là thành tri, là rường cột tương lai
Mong sẽ thêm sáng đẹp tựa sao mai
Đạt mục đích Bi-Pi hằng mong đợi.

Trưởng cần rõ tính hay và nét xấu
 Của mỗi em được trao phó cho ta.
 Người Huynh Trưởng cần xét kỹ, nhìn xa
 Gây hào hứng thi đua trong tập thể.

Muốn những kết quả thâu về đáng kể
 Phải tạo tình đoàn thể giữa cá nhân
 Thích sự hợp quần, giữ vững tinh thần
 Trưởng H.Đ. là người gieo sức sống.

Trưởng giữ vững những gì là truyền thống
 Của gia đình Bách Hợp vẫn duy trì.
 Trưởng là người luôn hăng hái bước đi
 Không dừng lại trong hồ nghi, chán nản.

Nhiệm vụ Trưởng thực sâu xa, trong sáng
 - Dẫn đàn em theo lẽ phải, đường ngay
 Với óc nhiệt thành, với dạ hăng say
 Luôn bền chí và không màng danh lợi.

Tùng gánh luá trĩu nặng
 Gánh trên vai rung rinh
 Trời chan hòa ánh nắng
 Thấm thiết bao ý tình.

Đoàn Trưởng cất tiếng nói:
 -Bát cơm ăn hàng ngày
 Hỏi từ đâu đem tới
 Để nuôi sống ta đây?

Tùng hạt gạo nhỏ tí
 Tạo việc lớn khôn lường
 Là dưỡng nuôi mạng sống
 Triệu triệu người bốn phương.

Ta có thể so sánh
 Mỗi hạt gạo ngon lành
 Chuyên chăm điều *giúp ích*
 Thực hiện giữa chúng sanh.

Việc thiện dù nhỏ bé
 Cũng tác dụng sâu xa
 Giữa nhân quần xã hội
 Trong đời sống chúng ta.

Mỗi ngày một việc thiện
 Của biết bao nhiêu người
 Như những hạt muối biển
 Ướp mặn nồng tình đời.

Xác ta cần sự sống
 Bằng hạt gạo thơm ngon,
 Tình người cần việc thiện
 Dù việc thiện cỏn con.

Quyết tâm của Hướng Đạo
 Làm việc thiện mỗi ngày
 Là cùng nhau giúp ích
 Với tấm lòng hăng say.

Trưởng

Trưởng Hướng Đạo! Nghe sao mà quyến luyến
 Đầy cảm tình, đầy quý mến, thân thương
 Cũng là người với nếp sống bình thường
 Nhưng trẻ tính, hòa mình vào với trẻ.

Trưởng Hướng Đạo có tâm hồn vui vẻ
 Biết thương yêu lớp trẻ nhỏ thiệt tình
 Luôn sáng tạo với khối óc thông minh
 Trưởng với đoàn-sinh như hình với bóng.

Trưởng cần rõ tính tình và ước vọng
 Những đổi thay mỗi lứa tuổi khác nhau
 Để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu
 Từng lứa tuổi của đoàn Thanh, Thiếu, Ấu.

Hài Hước

Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ.

Trong không khí ngọt ngào
Giữa khung cảnh chán phèo
Một câu nói hài hước
Trở thành lời đáng yêu.

Một câu chuyện dí dỏm
Một cử chỉ pha trò
Làm ai nấy cười rộ
Thú vị mấy ai ngờ.

Cười là liều thuốc bổ
Làm thư giãn tinh thần
Thêm khoan khoái cơ thể
Cần, quả thực rất cần.

Tính Khí

*Baden Powell: " Phương pháp huấn luyện H.Đ.
Không phải là dạy học, mà là giáo dục, nghĩa là
khuyến khích cho trẻ tự học hỏi, tự ham muốn
những điều có xu hướng xây dựng tính khí"
(Xem cuốn Hướng Dẫn Vào Nghề Trường H.Đ.,
Phần II, Tính Khí, do Tr. Đỗ Văn Ninh dịch)*

**Một quốc gia muốn ngày thêm hưng thịnh
Đâu phải nhờ vào sức mạnh đoàn quân
Mà phải nương vào sức mạnh tinh thần
Là "tính khí" quốc dân ngày phát triển.**

**Nếp sống tâm linh, muốn ngày thêm thăng tiến
Đâu phải nhờ vào sự uyên bác học hành
Mà phải nương vào sức mạnh tinh thần
Là "tính khí" của chính mình hun đúc.**

**Với mỗi cá nhân hay từng dân tộc
Tính khí luôn có giá trị hàng đầu
Tính khí cần nảy nở và ăn sâu
Trước khi khởi nghiệp hay thời còn niên thiếu.**

Tính khí là sức mạnh tinh thần kỳ diệu
 Thúc đẩy ta sống xứng “đạo làm người”
 Ráng vươn lên cho hợp với Đạo Trời
 Luôn tỉnh táo tránh những điều sai trái.

Giáo dục H.Đ.: dẫn nhau đi đường phải,
 Tự tâm ta luyện tính khí của ta
 Lấy thiên nhiên làm trường học bao la
 Noi dấu vết hiền nhân mà học hỏi.

Trên đường đời bao hố sâu hầm tối
 Bao lọc lừa, bao quyến rũ, tranh dành . . .
 Hãy như sen chẳng nhiễm chất bùn tanh
 Nhờ tính khí thanh cao như đuốc sáng.

Các bạn lên đường, luôn luôn cố gắng
 Lời Bi-Pi nhớ khắc đậm trong tâm
 Giữa ánh thái dương hay trong tối âm thầm
 Giữ tính khí theo gương người Hiệp-sĩ.

Giọt Suy Tư

- ** Hân hoan nối rộng vòng tay
 Quyết tâm giúp ích hăng say cho đời.
- ** Rộng vòng tay sống vui tươi
 Mười Điều Luật quyết một đời noi theo.
- ** Anh em bốn bể một nhà
 Dù xa ngàn dặm vẫn là anh em.
- ** Lòng mình tự nhủ mình rằng
 Ba lời Thề Hứa phải năng chu toàn.
- ** Rộng vòng tay múa reo ca
 Tạo tình thân ái, hợp hòa, cảm thông.
- ** Tâm hồn Hướng Đạo mãi không phai
 Giúp ích lên đường . . . vững cuộc chơi.
- ** Anh em chín bỏ là mười
 Lúc khóc lúc cười còn thấy có nhau.
- ** Rộng vòng tay bốn phương trời
 Kết tình huynh đệ tươi cười mến thương.

Hài Hước

Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ.

Trong không khí ngọt ngào
Giữa khung cảnh chán phèo
Một câu nói hài hước
Trở thành lời đáng yêu.

Một câu chuyện dí dỏm
Một cử chỉ pha trò
Làm ai nấy cười rộ
Thú vị mấy ai ngờ.

Cười là liều thuốc bổ
Làm thư giãn tinh thần
Thêm khoan khoái cơ thể
Cần, quả thực rất cần.

Tính Khí

*Baden Powell: "Phương pháp huấn luyện H.Đ.
Không phải là dạy học, mà là giáo dục, nghĩa là
khuyến khích cho trẻ tự học hỏi, tự ham muốn
những điều có xu hướng xây dựng tính khí"
(Xem cuốn Hướng Dẫn Vào Nghề Trường H.Đ.,
Phần II, Tính Khí, do Tr. Đỗ Văn Ninh dịch)*

**Một quốc gia muốn ngày thêm hưng thịnh
Đâu phải nhờ vào sức mạnh đoàn quân
Mà phải nương vào sức mạnh tinh thần
Là "tính khí" quốc dân ngày phát triển.**

**Nếp sống tâm linh, muốn ngày thêm thăng tiến
Đâu phải nhờ vào sự uyên bác học hành
Mà phải nương vào sức mạnh tinh thần
Là "tính khí" của chính mình hun đúc.**

**Với mỗi cá nhân hay từng dân tộc
Tính khí luôn có giá trị hàng đầu
Tính khí cần nảy nở và ăn sâu
Trước khi khởi nghiệp hay thời còn niên thiếu.**

Tính khí là sức mạnh tinh thần kỳ diệu
Thúc đẩy ta sống xứng “đạo làm người”
Ráng vươn lên cho hợp với Đạo Trời
Luôn tỉnh táo tránh những điều sai trái.

Giáo dục H.Đ.: dẫn nhau đi đường phải,
Tự tâm ta luyện tính khí của ta
Lấy thiên nhiên làm trường học bao la
Nói dấu vết hiền nhân mà học hỏi.

Trên đường đời bao hố sâu hầm tối
Bao lọc lừa, bao quyến rũ, tranh dành . . .
Hãy như sen chẳng nhiễm chất bùn tanh
Nhờ tính khí thanh cao như đuốc sáng.

Các bạn lên đường, luôn luôn cố gắng
Lời Bi-Pi nhớ khắc đậm trong tâm
Giữa ánh thái dương hay trong tối âm thầm
Giữ tính khí theo gương người Hiệp-sĩ.

Giọt Suy Tư

- ** Hân hoan nối rộng vòng tay
Quyết tâm giúp ích hăng say cho đời.
- ** Rộng vòng tay sống vui tươi
Mười Điều Luật quyết một đời noi theo.
- ** Anh em bốn bể một nhà
Dù xa ngàn dặm vẫn là anh em.
- ** Lòng mình tự nhủ mình rằng
Ba lời Thề Hứa phải năng chu toàn.
- ** Rộng vòng tay múa reo ca
Tạo tình thân ái, hợp hòa, cảm thông.
- ** Tâm hồn Hướng Đạo mãi không phai
Giúp ích lên đường . . . vững cuộc chơi.
- ** Anh em chín bỏ là mười
Lúc khóc lúc cười còn thấy có nhau.
- ** Rộng vòng tay bốn phương trời
Kết tình huynh đệ tươi cười mến thương.

Kỷ Niệm Thân Thương

Đã mang dòng máu Hướng Đạo
 Cài hoa Bách Hợp trong tim
 Làm sao mà quên cho được
 Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm.

Truyện xưa in sâu ký ức
 Những buổi sinh hoạt rộn ràng
 Những đêm lửa trại nhộn nhịp
 Câu hò tiếng hát vang vang.

Nhớ buổi rừng sâu thám hiểm
 Nhớ ngày biển cả thám du
 Nhớ đêm dưới trăng đồng nội
 Nhớ tối rước đèn trung thu.

Quên sao các lần cắm trại
 Lãng xãng hò hét dựng lều
 Cố gắng thi đua toàn đội
 Cơm sống cá khô ăn đều.

Nhớ buổi gặp “người” bên suối
 Bốn mắt nói lên ngàn lời
 Nhịp tim đập dồn biển động
 Nhân chứng: rừng, cây, núi, đồi.

Nhớ lần khi đang thảo luận
 Ý kiến căng thẳng gay go
 Hát lên bài ca Nguồn Thật
 Xiết tay cất tiếng cười to.

Nhớ buổi tình sương năm ấy
 Đóng ấn vào ai “Tên Rừng”
 Bước chân lên đường Hiệp Sĩ
 Quyết tâm Giúp Ích . . . không ngừng.

Đau buồn cảnh đời tị nạn
 Nói tình huynh đệ bốn phương
 Bên nhau lòng cùng sưởi ấm
 Lửa thiêng rực ánh thân thương.

Xú người vòng tay rộng mở
 Dòng máu Hướng Đạo lưu truyền
 Tươi thắm màu hoa Bách Hợp
 Một thời kỷ niệm dâng lên.

Trẻ em ưa hài hước
 Thích bầu khí rộn ràng
 Ưng cười vui dòn dã . . .
 Không thích ngồi nghiêm trang.

Mỗi lần đốt lửa trại
 Ta thấy người Quán Trò
 Xen nhiều pha hài hước
 Làm mọi người cười bò.

Trong sinh hoạt Hướng Đạo
 Cần linh hoạt, vui tươi
 Thêm cái duyên hài hước
 Để đôi lúc phì cười.

Hài hước cần nhã nhặn
 Pha trò giữ thanh tao
 Mọi người đều thoải mái
 Quý hóa biết dường bao.

Cá Thể

Mỗi con người sinh ra trong trần thế
Mang riêng mình một cá thể khác đời,
Khác hẳn nhau từ tiếng nói, giọng cười
Lại dị biệt cả tâm tư, hình dáng.

Mỗi cá thể là mỗi nguồn tư tưởng
Là mỗi kho kiến tạo rộng vô chùng
Là sức mạnh khi chung sức chung lưng
Là hương sắc nồng nàn trong tập thể.

Bởi dị biệt nên dễ sinh chia rẽ
Vì suy tư, vì cá tính khác nhau,
Thường gây ra những ngang trái nhúc đầu
Nhiều ý kiến, khó đồng tâm nhất trí.

Mọi cá nhân ráng tìm điều thuận lý
Hướng nhãn quan về một phía nhìn chung
Cùng hân hoan với nhạc khúc tương phù
Chung xây dựng cho đời thêm phong phú.

Người H.Đ. giữ tâm hồn cởi mở
Trọng nghĩa nhân, trọng ôn hậu, thanh danh
Vì lợi chung, sẵn góp sức, góp phần
Để tiến bước trong tinh thần nghĩa hiệp.

Người H.Đ. biết giữ gìn nề nếp
Kính nể nhau, đối xử trọn ân tình.
Cá thể mình trong lẽ sống quang minh
Tạo hạnh phúc cho mình và bằng hữu.

Tài Đức

Ở Truyện Kiều có câu bất hủ
Đáng kể là tuyệt cú, không sai:
*“Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần”*.

Trong cuộc sống rất cần tài giỏi
Tài càng nhiều càng nổi tiếng tăm
Như trong trận bút trường văn
Người tài đối đáp phăng phăng đủ điều.

Người tài giỏi lắm mưu nhiều chước
Hay gây điều ngang ngược, bất thường
Khinh khi lễ nghĩa, luân thường
Bất bao người khác một đường phải theo.

Nhưng xưa nay ham trèo để ngã
Ham tiền tài, ham bả công danh
Để sinh ra cuộc cạnh tranh
Để đeo những sự không lành vào thân.

Đừng Để Đến Ngày Hôm Sau

Hôm nay lo chuyện hôm nay
Chẳng nên để đợi tới ngày hôm sau.
Hôm sau sẽ tới rất mau
Bao chuyện ngập đầu rối rít chông lên.
Chuyện nay giải quyết chưa êm
Chuyện mai ập đến càng thêm bận lòng.
Hôm nay mọi việc lo xong
Hôm sau sẽ thấy trong lòng thanh thoi.
Chuyện đời như sóng ngoài khơi
Bất thần đổ tới, ai người có hay
Hôm nay lo chuyện hôm nay
Chẳng nên để đợi tới ngày hôm sau.
... Hôm sau đỡ bị nhúc đầu.

Hữu Ích

Mục đích Hướng Đạo luôn luôn sáng tỏ
 Trăm năm qua, từ khởi thủy tới nay
 Vẫn hợp thời, vẫn tiến bước hăng say:
 -“Giáo dục con em nên người hữu ích”.

Thực cao quý, lòng thấy lòng cảm kích
 Những câu mong đạt thành quả ước mơ
 Thế hệ mai sau đẹp tựa bài thơ . . .
 Thêm ý nghĩa cho cộng đồng nhân loại

Ngâm nhắc nhớ Tài cần có Đức
 Đức tạo nên bao bậc Thánh Hiền;
 Đức là sức mạnh vô biên
 Chở che cuộc sống, bằng yên tâm hồn.

Người có Đức muốn luôn ngay chính
 Lấy nghĩa nhân minh định lập trường
 Dạt dào độ lượng, khoan dung
 Không gây chước quỷ, không dùng mưu đen.

Người có Đức như thuyền có lái
 Hướng dẫn ta phải trái đúng đường
 Biết theo nghĩa lý, luân thường
 Bảo toàn danh dự, chủ trương ôn hòa.

Hội Hướng Đạo giúp ta suy nghĩ
 - Đem so tài, ai dễ hơn ai?
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.

Tài với Đức rất cần bổ túc
 Đem đức cao gây phúc cho đời
 Đem tài giúp đỡ mọi người
 Tài năng, Đức độ chớ rời xa nhau

HỢP

Hết mọi người, khả năng đều hạn hẹp
Sống trên đời cần kết hợp với nhau
Hầu tựa nương khi vui vẻ, lúc sầu đau
Thành sức mạnh để sinh tồn mãi mãi.

Biết kết hợp trong tinh thần quảng đại
Cùng bao dung, cùng rộng lượng thứ tha;
Đừng chờ trông những ước vọng cao xa
Chớ đòi hỏi những gì là tuyệt đối.

Thấy nhược điểm, đừng vội cho phạm lỗi
Thấy điều gì sơ hở, hãy khoan dung
Gặp việc hay, quyết cộng tác tới cùng
Việc trái ý, mở rộng lòng thông cảm.

Sửa lời nói khỏi sinh ra động chạm
Giữ khẩu hòa khỏi mang tiếng đa ngôn
Cư xử sao cho nhã nhặn ôn tồn
Dem trái tim để giữ tình huynh đệ

Nhìn chữ HỢP ở trong rừng Hán-tự
Gồm: *Nhân* + *Nhất* + *Khẩu* hiệp lại với nhau,
Người một miệng còn lắm cảnh buồn đau,
. . . Càng thủ khẩu càng êm vui sau trước.

Người Hướng Đạo thành tâm xây mộng ước
Tình Đệ Huynh Tĩ Muội đứng hàng đầu,
Rộng lượng với nhau, nắm chặt tay nhau
Hưởng hạnh phúc trong tinh thần Hòa Hợp.

Người Hữu Ích nuôi tâm lành, ý tốt
 Sống thẳng ngay, trong sạch, nặng tình thương
 Nối vòng tay Hướng Đạo rộng bốn phương
 Lòng phấn khởi, sẵn sàng làm việc thiện.

Thế giới này được ngày ngày cải tiến
 Nhờ những Người Hữu Ích góp chung phần
 Góp bàn tay, trí não, góp lương tâm
 Hoa hạnh phúc nở tràn trên trái đất.

(*) *Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc.
 Thập niên chi kế mạc như thụ mộc.
 Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.*

*Kế hoạch một năm, mau lo trồng lúa.
 Kế hoạch mười năm, hãy cố trồng cây.
 Kế hoạch trăm năm, ra tay trồng người.*

*Xem cuốn QU N TỬ, tiết mục 6:
 đường lối chính trị của Quân Tử.*

Đạo Đức

Giáo dục Hướng Đạo là hướng về tâm nào
 Giúp mỗi người nuôi hoài bão của mình
 Tự chính mình tiến tới đích quang vinh
 Sống đạo đức để trở nên người tốt.

Lòng đạo đức mới chính là trụ cột
 Là hải đăng soi hướng chính đường ngay
 Luyện tâm ta thêm hoan hỉ, mê say
 Làm việc thiện để trở nên người thiện.

Lòng đạo đức giúp ta càng vững tiến
 Trước chông gai không nản chí sờn lòng
 Giữa bùn nhơ vẫn thơm ngát, trắng trong
 Dù bão tố không chùn chân Hiệp sĩ.

Lòng đạo đức là ơn thiêng cao quý
 Nâng hồn ta lên tới cõi tuyệt vời
 Tạo niềm tin, niềm hy vọng, vui tươi
 Yêu bác ái và sẵn sàng tha thứ.

Sống đạo đức sẽ tránh xa sự dữ
 Bỏ oán thù, bỏ ganh ghét, dối gian
 Chẳng kiêu căng, chẳng phách lối, ngang tàng,
 Nỗ lực vươn lên, chân thành, độ lượng.

“Lời Hứa Một” nhắc ta luôn hướng thượng
 Cố làm tròn phần tín ngưỡng, tâm linh
 Tự thâm tâm sống đạo đức nhiệt tình
 Đường “nên người” an nhiên ta tiến tới.

Giáo dục con em là công trình trọng đại
 Tựa trồng cây, bao năm tháng trông chờ
 Người chủ vườn không một chút thờ ơ
 Lo tưới nước, bón phân, trừ sâu bọ. . .

Việc “trồng người” thêm trăm ngàn sự khó
 Bao công phu, bao chịu đựng kiên trì (*)
 Phải hy sinh, phải suy xét tinh vi
 Một nghệ thuật cần luôn luôn trau luyện.

Hướng dẫn trẻ đi con đường lương thiện
 Để nên “Người Hữu Ích” giữa nhân quần;
 Mỗi trẻ em trở thành một cái nhân
 Sinh cây tốt, trở hoa thơm trái ngọt.

**Ra công xây dựng triền miên
TRƯỜNG NIÊN góp mặt khắp miền Mỹ, Âu . . .
Trọng tình Hương Đạo hàng đầu
Mong nhà Bách Hợp tươi màu đệ huynh.**

**Trường đi . . . để lại ân tình
Như trong hoài bão “chúng mình có nhau”.
Trường đi . . . để lại mai sau
Tấm gương nghĩa hiệp cùng nhau thực hành.
Trường đi . . . để lại lời lành
Chữ Tâm hợp với chữ Thành đẹp sao.**

**Nhìn trời ngắm áng mây cao
HƯƠNG LINH ANH ở chốn nào gần xa.
Nhớ xưa ta đã cùng ta
Tiếp tay bài vở đậm đà duyên văn (2)
Từ ngày anh biệt cõi trần
Tôi như thẳng thốt !!! nguồn văn cạn dòng
. . . Nhớ ANH đốt nén hương lòng.**

- (1) “Gác Mái Chèo” là lời của Trường Thoại trong bài Lá Thư Mùa Hè Liên Lạc số 55 tháng 9-2005.
(2) Tr. Thoại phụ trách tập san Liên Lạc, tiếng nói H.Đ. Trường Niên, từ năm 1992 đến ngày Trường tạ thế năm 2005. Trong suốt 13 năm đó, Tuấn Việt đã liên tiếp gửi bài tới Liên Lạc để tiếp tay với anh Thoại

Đóa Hoa Xuân

**Gửi nhau một đóa hoa xuân
Hương thơm dịu ngọt như gần như xa.
Tặng nhau một khúc âu ca
Chân thành, đậm thắm, thiết tha, ân tình.**

**Xuân về rực ánh lung linh
Với tâm ước nguyện thanh bình nơi nơi.
Ước mong khắp bốn phương trời
Cùng nhau trao đổi nụ cười mến thương.
Ước mong giữa cảnh gió cuồng
Không làm nản chí bước đường đi lên.
Ước mong con cháu Rồng Tiên
Sống trong công lý, nhân quyền, thiện lương.**

Ước mong giữ vững cội nguồn
 Gia đình Hướng Đạo luôn luôn xum vầy.
 Ước mong nối rộng vòng tay
 Mọi tình huynh đệ ngày ngày đẹp hơn.
 Ước mong kiểm lại bản thân
 Thấy bao khuyết điểm phải cần sửa sai.

Ước mong mong ước còn dài
 Tân xuân ta dệt một bài ca xuân
 Thiện tình, thiện ý, thiện tâm
 Cùng hoa xuân nở muôn phần thắm tươi.

Tưởng Niệm Anh Linh

Tr. Ngựa Chịu Khó
Nguyễn-Trung-Thoại

Mệnh chung ngày 8-10-2005

Đến giờ phải "Gác Mái Chèo" (1)

- Một điều trần trời?
- Một điều tiên tri?

Trưởng đà nhẹ gót ra đi
 Về nơi thanh thản từ bi đời đời
 Trưởng đi êm tựa mây trời
 Giữa bao thương tiếc ngậm ngùi chung quanh.

Nhìn đời Trưởng . . . tựa bức tranh
 Đậm màu CHỊU KHÓ, rõ hình NGỰA phi.
 Tài hoa nét bút tinh vi
 "Mã Thư" LIÊN LẠC còn ghi rành rành.
 Cười hòa nhã, nói thiệt nhanh
 Thiết tha góp ý, chân thành góp duyên.

Giọt Suy Tư

- ** Vòng tay nổi rộng vươn dài
Cùng vui cất tiếng hát bài “Hội Ca”.
- ** Tinh thần Hướng Đạo trường tồn
Mầu cờ, sắc áo . . . luôn luôn sáng ngời.
- ** Rộng vòng tay khắp bốn phương
Hiên ngang thẳng tiến trên đường thành nhân.
- ** Rộng vòng tay để có nhau
Hò reo kết nối nhịp cầu mến thương.
- ** Con đường ghi dấu B.P.
Là đường ngay chính ta đi cùng đường.
- ** Rộng vòng tay tiến lên đường
Tinh thần Bách Hợp kiên cường không phai.
- ** Đeo chân vượt thác băng rừng
Gặp nhau trên dốc vui mừng xiết bao.
- ** Rộng vòng tay chúng ta đi
Quyết tâm nối gót Bi Pi không ngừng

Quê Hương Tôi

Bên bờ Thái Bình Dương
Một giải đất mến thương
Hình cong như chữ S
Tôi gọi là *Quê Hương*

Quê-Hương tên *Việt Nam*
Lịch sử bốn ngàn năm
Bao phé hưng triều đại
Bao dâu biển thẳng trăm.

**Thuộc giống nòi Tiên Long
Sinh gái đảm, trai hùng
Trưởng thành trong khói lửa
Trường tồn giữa lao lung.**

**Mười tám đời Hùng Vương
Đã hùng cứ một phương
Lập nên non nước Việt
Công nghiệp thực phi thường**

**Bao lần Quê-Hương tôi
Máu xương ngập núi đồi
Vì ngoại xâm, nội chiến
Khói lửa đến ngút trời.**

**Bao liệt nữ, anh hùng
Lấy máu rửa thù chung
Đem tài lo kiến quốc
Nung chí quyết phục hưng**

**Văn hóa luôn mở mang
Dân trí được khai quang
Đón văn minh thế giới
Xây dựng đẹp Việt Nam.**

**Căn bản là nghề nông
Sóng lúa rợp non sông
Biển, rừng đầy báu vật
Kho tàng Trời cho không.**

**Tin tưởng Quê Hương tôi
Vững bước tiến trên đời
Qua đêm trời lại sáng
VIỆT NAM sẽ rạng ngời.**

***** “Lời Hứa Một” rõ ràng
Hương Đạo Sinh sẵn sàng
Bổ phận với Tổ Quốc
Cố làm tròn vẻ vang.**

Tiếng Gọi

Nhìn giang sơn gấm vóc
Mong dân tộc phú cường
Cần chung lưng góp sức
Vang tiếng gọi lên đường.

Trước cảnh đời ô trọc
Đầy rẫy sự nhiễu nhương
Mong những lời công chính
Vang tiếng gọi lên đường.

Anh chị em tám hướng
Nụ cười nở bốn phương
Vòng tay đang đón đợi
Vang tiếng gọi lên đường

Tinh Thần Cởi Mở

Tỏ đại lượng không ngại phê phán
Chê việc này, ngao ngán điều kia,
Mọi người thành những tấm bia
Để mình soi mói, xâm xia tối ngày.

Bao lời lẽ đắng cay chua xót
Đều tuôn ra như rót vào tai
Nổ mồm, nổ miệng chê bai
Làm như thiên hạ chẳng ai ra gì.

Hãy bình tĩnh, vội chi phê phán
Nghĩ sâu xa, phán đoán công minh
Khen, chê nhưng trọng nghĩa tình
Lời khen, chê đó chứng minh lòng thành.

Viết thù hận, xấu danh ngòi viết
 Nói ngoa ngôn, bại liệt thanh danh
 Lời ngay, ý chính, tâm lành
 Mỗi câu góp ý sẽ thành bông hoa.

Sống cởi mở quả là sống đẹp
 Dem trái tim ghép với tình thương
 Vòng tay nói rộng bốn phương
 Tinh thần Hiệp-Sĩ mở đường tiến lên.

Không thù hận, không ghen, không ghét
 Không mệt tâm chì chiết, chê bai
 Tinh thần Hướng Đạo không phai
 Đồng tâm hiệp lực hát bài tiến lên.

Vòng Tay

Năm châu, bốn bể một nhà
 Nổi vòng tay lớn vượt qua núi rừng.
 Cất cao tiếng hát vang lừng
 Mỗi tình huynh đệ tung bừng sắc hương.
 Vòng tay ý nghĩa phi thường
 Chuyển nhau dòng máu thân thương mặn
 nồng.
 Vòng tay sưởi ấm than hồng
 Sắt son bền vững tình chung êm đềm.
 Vòng tay thắt chặt lâu bền
 Giúp nhau ý chí vươn lên không ngừng.
 Vòng tay xúc động vui mừng
 Noi gương khí tiết hào hùng rạng danh.
 Vòng tay dấu ấn tinh anh
 Tạo nên trang sử liệt oanh ngàn đời.
 Vòng tay hớn hỡ nụ cười
 Nhắc ta phải sống nên người chính danh.

Vòng tay Hướng Đạo chân thành
 Như hoa khoe sắc trên cành thắm tươi.
 ... Tinh thần Bách Hợp sáng ngời.

**Không chờ đợi mọi tiện nghi phải có
 Không ỷ vào sự hỗ trợ chung quanh
 Hãy hiểu rằng: cố gắng là chính mình
 Tự quyết chí vươn lên cho tới đích.**

**Cố gắng tránh những gì là vô ích
 Cố gắng làm những điều tốt, việc lành
 Cố gắng sống theo nghĩa hiệp, chân thành
 Cố gắng đưa mình vào đường thiện hảo.**

**Ba Lời Hứa của anh chị em Hướng Đạo
 Đòi hỏi ta luôn cố gắng tuân theo
 Dù khó khăn như leo núi trèo đèo
 Vang tiếng gọi trong tâm “ta cố gắng”!**

Kho Tàng Vô Giá

**“Thời gian” là món quà vô giá
 Thượng Đế ban cho cả loài người
 Biết dùng đúng lúc đúng nơi
 Thì bao ích lợi tuyệt vời cho ta.**

**Dùng thời gian để đi xa
 Đó là chiêm ngưỡng bao la đất trời
 Dùng thời gian để tươi cười
 Đó là bí mật tuổi đời thêm xuân.
 Dùng thời gian luyện tinh thần
 Đó là nguồn mạch tăng phần thông minh.
 Dùng thời gian để sửa mình
 Đó là lộ xác quyết tình vươn lên.**

Dùng thời gian quý sách đèn
 Đó là bền chí luyện rèn vinh quang.
 Dùng thời gian kết bạn vàng
 Đó là hạnh phúc chứa chan ở đời.
 Dùng thời gian để vui chơi
 Đó là giây phút tuyệt vời khôn ngoan.
 Dùng thời gian để tĩnh tâm
 Đó là cửa cải âm thầm thắm sâu.
 Dùng thời gian để nguyện cầu
 Đó là sức mạnh đối đầu tai ương.
 Dùng thời gian để yêu thương
 Đó là tuyệt đỉnh con đường thế nhân.

Đừng nên để phí thời gian
 Là ta tận hưởng kho tàng vô biên.

Cố Gắng

*Muốn đạt đến thành công, con người phải cố gắng với
 nhiều hy sinh. (Xem cuốn CHA TÔI của Đức Ông
 Phaolô Phan Văn Hiến)*

**Muốn thành công phải quyết tâm cố gắng
 Muốn vinh quang phải cay đắng dấn thân
 Không dấn thân, không cố gắng chuyên cần
 Không thể thấy thành công trong vinh dự.**

**Sự cố gắng đòi ta luôn ý tứ
 Trước bao nhiêu cạm bẫy với hàm chông
 Trước bao nhiêu cám dỗ sẽ tấn công
 Làm nạn chí vì gian nan, khốn khó.**

**Lớp Người Trẻ thích xông xáo, rầm rộ
 Mê đàn ca, nhảy nhót, thích reo hò
 Thích say sưa, làm loạn, thích vui đùa
 Ứng phá phách, ung lao vào cuộc chiến.**

**Lớp Người Trẻ ghét những người ngụy biện
 Chê cái trò âm ớ chẳng ra đâu
 Quyết đập tan thứ trở mặt quay đầu
 Và loại bỏ kẻ âm mưu lợi dụng.**

**Lớp Người Trẻ thường hào hoa, phóng túng
 Thích dấn thân để cứu khốn, phò nguy
 Dễ liều mình, bông bột, thiếu luận suy;
 Mê phục vụ, hy sinh theo lý tưởng.**

**Các Bạn Trẻ, nhớ tìm đi đúng hướng
 Ngược nhìn lên theo Bắc Đẩu trên cao
 Những tấm gương của các bậc Anh Hào
 Luôn rực sáng trong tâm hồn Người Trẻ**

Chỉ Trích

*“Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình,
 thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”
 (Phúc Âm theo Thánh Matthieu 7:12)*

**Chỉ trích dễ, ai làm cũng được
 Cứ chăm chăm tìm khuyết điểm người ta
 Để chê bai, để châm chích gần xa
 Gây nhức nhối, gây tổn thương danh dự**

**Nếu hành động cố tình gây nhiễu sự
 Vì kiêu căng, vì ganh ghét, hận thù
 Thiếu dựng xây, thiếu thiện chí, vô tư
 Thì hậu quả là nát tan, chống đối.**

Hỏi chính mình, lỡ có khi làm lỗi
 Muốn nghe chẳng lời bới móc chua cay?
 Muốn lòng mình bị cấu xé thẳng tay?
 Muốn tên tuổi bị đem bôi nhem nhuốc?

Lấy nhân hậu để tạo thành phương thuốc
 Xoa dịu nhau khỏi nhức nhối, sầu bi
 Để đường đời cùng đi bước nhau đi
 Vừa xây dựng, vừa sửa sai vui vẻ.

Tiếng nói thân thương muôn đời mạnh mẽ
 Để giúp nhau sửa chữa những sai lầm;
 Không hạ nhau bằng chức độ, mưu thâm
 Hay chỉ trích làm trái tim rướm máu.

Trên cõi đời chúng ta đang nướng náu
 Hỏi rằng ai vỗ ngực chẳng sai lầm.

Lớp Người Trẻ

Lớp Tuổi Trẻ là lớp người dễ mến
 Tính hiền ngang, cầu tiến, chịu lắng nghe
 Thật hăng say, nhưng liêu lĩnh, đam mê
 Rất hiếu động mà cũng hay gây gổ.

Lớp Người Trẻ tâm hồn ưa cởi mở
 Bao niềm riêng đem san sẻ cùng nhau
 Dễ giận hờn nhưng tha thứ rất mau
 Quý tình bạn, luôn giữ gìn kỷ niệm

Lớp Người Trẻ ít chịu lo tiết kiệm
 Thường vung tay quá trán, sợ gì đâu
 Sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện nhức đầu
 Với Người Trẻ, chuyện này là đồ bỏ!

Trên nền tảng thực là cần thiết
 Lấy yêu thương liên kết với nhau
 Xây tình huynh đệ thắm sâu
 Không gì quý giá hơn cầu Yêu Thương.

Mỗi Huynh Trưởng nên gương sáng chói
 Để con em theo lối tiến lên
 Bao công dạy dỗ luyện rèn
 Không bằng *Gương Sáng* như đèn trong đêm.

Không sử dụng uy quyền khe khát
 Lốp chì, anh dẫn dắt đàn em
 Bên nhau sánh bước êm đềm
 Hân hoan chia sẻ những niềm vui chung.

Dùng phong cảnh núi rừng bát ngát
 Dùng trò chơi, bài hát, v.v. . .
 Là dùng phương thế rất cần
 Để mong xây dựng cái TÂM con người.

Truyện Vui

Anh Hề Sân Khấu

Nơi kia có anh hề nổi tiếng
 Được bà con yêu mến thực tình
 Áo quần anh rộng thùng thình
 Chọc cho thiên hạ cười inh xóm làng.

Ngày anh chết, thiên đàng tới cửa
 Thánh Phêrô mở sổ đời anh
 Thấy toàn trang giấy trắng tinh
 Ngài liền hỏi rõ sự tình ra sao:

- Con có biết muốn vào Nước Chúa
 Tiêu chuẩn nào, con rõ hay chẳng?
 Có cho người đói của ăn?
 Cho người rét mặc? Đi thăm người tù?

Chú hề: - Thừa thánh Phêrô
 Con nghèo chỉ có bộ đồ che thân
 Ngày ngày đi khắp xa gần
 Giúp vui thiên hạ cười rân xóm làng.

Thánh Phêrô vội vàng mở cửa:
 - Con đáng vào Nước Chúa được rồi
 Làm cho thiên hạ vui cười
 Là làm Bác Ái cho đời, quý thay!

Cánh trần thế đắng cay, bối rối
 Mang Niềm Vui đến với mọi người
 Thế là công phúc quá trời
 Thiên đàng rộng mở để mời con vô.

*** Luật HDVN, Điều 8: - HD sinh luôn luôn vui tươi.*

*Phỏng theo truyện vui do Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận kể,
 được ghi trong cuốn CHA TÔI, của Đức Ông Phaolô Phan
 Văn Hiền, tập 1, ấn bản 2003.*

Giáo Dục Hướng Đạo

Hội Hướng Đạo: một phong trào giáo dục
 Căn bản là *Đạo Đức* mở đường
 Đặt trên nền tảng *Tình Thương*
 Và dùng *Gương Sáng* làm phương dắt diu.

Căn Đạo Đức là điều chính yếu
 Giúp chúng ta thấu hiểu lẽ Trời
 Sống sao xứng đáng kiếp người
 Trau dồi đức hạnh để đời thăng hoa.

(Với Sói và Thiểu)

Làm Điều Tốt

Hôm qua đi với Mẹ
Ra công viên đầy hoa
Công viên ở gần nhà.
Có nhiều hoa rất đẹp.

Đường công viên hơi hẹp
Du khách thì quá đông
Đắt nhau đi vòng vòng
Ngắm hoa . . . và khen ngợi.

Ơ kìa, ở mé lối
Có vỏ chuối bỏ rơi
Không biết ai là người
Đã liệng bừa ra đó.

Em cúi nhặt đem bỏ
Vào thùng rác gần bên,
Mẹ thấy vậy liền khen:
“Con đã làm điều tốt!”

Lời mẹ, ôi, dịu ngọt
Khen em và khuyên em
“Việc Thiện dù nhỏ nhen
Làm được ta chớ bỏ”

Giới Trẻ, Vươn Lên!

“Làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông đông tĩnh, lên đoàn đoàn tan”
Lời xưa thực quả khôn ngoan
Dạy ta phải sống hiên ngang, hào hùng

Vậy, trước phải nấu nung Trí, Đức
Như bắc thang từng bước leo lên.
TRÍ cần học hỏi lâu bền
ĐỨC rèn nét tốt đáng khen ở đời.

Hãy biết nắm lấy thời lấy thế
Để chăm lo trí tuệ cho thông
Kiên trì đèn sách đầy công
Thắm sâu kiến thức, tinh ròng tài năng.

Không phải tấm văn bằng là đích
 Nhưng hiển nhiên giúp ích mai sau
 Văn bằng như một cái cầu
 Giúp ta vượt cảnh sông sâu dễ dàng.

Tạo sự nghiệp, xây đường hạnh phúc
 Rồi một mai tới lúc hồi hương
 Sẽ đem tài học tinh tường
 Đáp xây Tổ Quốc phú cường vinh quang.

**** Tài đã có lại càng chủ ý**
Ráng tu thân, Đức quý ngàn đời.
Tài mà thiếu Đức . . . than ôi!
Để thành thuốc độc . . . hại người, hại ta (*)

Tập NHÂN ĐỨC chính là “bỏ xấu”
Đòi hỏi ta chiến đấu bản thân
Luôn luôn giữ vững tinh thần
Thấy điều chính đáng chuyên cần tiến theo

Biết việc xấu là điều đáng tránh
Thì quyết tâm phải lánh cho xa
Nớ rằng “tu Đức” chính là
Con đường tiến thủ để mà thành nhân.

**** Nếu Giới Trẻ bội phần Tài Đức**
Thì Việt Nam rất mực hân hoan,
Dẫu nay đất nước hoang tàn
Mai ngày Giới Trẻ lo toan tài bồi.

Lớp huynh trưởng bồi hồi xúc động
Thấy đàn em Tài rộng, Đức cao
Giang sơn lắm bậc anh hào
Ba đào sẽ lặn, binh đao sẽ bình.

(*) Nhận xét của người xưa:
 Đức nhiều, tài ít = tài tiến
 Đức ít, tài nhiều = tài biến

Em vẫn để yên
 Cho chim ẩn trú
 Lòng chim ướt rữ
 Chắc rét lắm rồi
 Thương quá chim ơi!

Mưa tạnh
 Nắng ấm hừng lên
 Hết lạnh
 Chim vù bay ra
 Chim bay xa, chim bay xa
 Chúc chim vui vẻ hát ca vang trời.

Luật Hướng Đạo rõ từng lời:
“Thương yêu sinh vật”
Mọi người không quên.

Luật H. Đ.V.N. Điều 6:
 - Bản văn cũ: HDS thương yêu các sinh vật.
 - Bản văn hiện nay: HDS tôn trọng thiên nhiên

(Với Sói và Thiểu)

Em Đi Chơi

Đoàn em đi chơi
 Chì dẫn lên đồi
 Có cây cao
 Gió mát
 Hoa tươi,
 Tiếng chim ríu rít
 Hót vang núi đồi
 Cỏ xanh mượt
 Nắng sáng ngời
 Em chạy chơi
 Cát tiếng hát
 Vang đất trời
 Nhịp tay vỗ
 Rộn rã tiếng cười.

Khát khô cả cổ
 Uống nước cam tươi.
 Thi đua đuổi bắt
 Em dự cuộc chơi
 Tha hồ la hét
 Tha hồ reo vui . . .

Trên đường về nhà
 Em hái nhiều hoa
 Hoa này biếu mẹ
 Hoa này tặng cha
 Hoa cho Cu Tí
 Hoa phần cả nhà
 Đi chơi vui vẻ
 Hái được nhiều hoa.

(Với Sói và Thiểu)

Trú Mưa

Trời nổi cơn giông
 Bụi bay mù mịt
 Mây đen nghịt
 Chớp lóe sáng ngời
 Sấm sét vang trời
 Mưa ào ạt
 Nước chảy như thác.

Bỗng một con chim
 Như bay đi tìm
 Một nơi trú ẩn
 Bay quanh bay quẩn
 Bay tuốt vô biên

(Vời Sói và Thiều)

Làm Việc Nghĩa

Ngày đầu năm sắp tới
Lòng mọi người nôn nao
Làng xóm đều xôn xao
Lo mừng Xuân, đón Tết.

Chúng ta ai cũng biết
Còn nhiều kẻ khó nghèo
Sống cuộc sống gieo neo
Thực vô cùng thiếu thốn.

Trước cảnh đời khôn đốn
Đầy nước mắt âu lo
Cơm ăn không đủ no
Che thân manh áo rách

(Vời Sói và Thiều)

Em Vui Tết

Hôm nay là ngày Tết
Em diện sang ra phết
Quần áo đẹp mới toanh,
Cả nhà đều mới hết.

Em vòng tay chúc tết
Lậy bàn thờ trước hết,
Chúc cha, mẹ, chị, anh
Sức khỏe ơn đặc biệt.

Vang vang bài hát tết
Tiếng pháo nổ đi đệt
Mẹ mừng tuổi các con
Cha mỉm cười tha thiết.

Trên bàn bày cỗ tết
Nào bánh chưng, bánh tét,
Thịt, giò, chả, . . . lu bù
Nào mứt, kẹo, . . . la liệt

Cha bảo: Ta đón Tết
Nhưng không quên quê Việt
Còn lắm cảnh lầm than
Còn bao người đói rét.

Anh thưa: Chúng con quyết
Tiền mừng tuổi chung hết
Gửi giúp người khổ đau,
Làm việc thiện đặc biệt.

Chúng em vui hò hét:
Ý kiến đó hay tuyệt!
Rồi vỗ tay hát vang
Bài VIỆT NAM bất diệt.

Cả nhà vui như Tết
Trẻ reo chơi không mệt,
Người lớn chúc tụng nhau
Tết : Niềm vui Dân Việt.

Gà Đá Gà

Sói lắng nghe kể chuyện

Ở khu vườn sau nhà
Có hai chú gà
Đá nhau tận lực
Một chú rách ức
Một chú trầy da,
Vì hai chú gà
Tranh mỗi giun đất;
Hai chú trông thật
Đau đớn thảm thương
Máu chảy đầy vườn
Bước đi khập khiễng,
Thật là mang tiếng
Chẳng nhớ dạy răn:
Chớ vì miếng ăn
Đánh nhau chí chóa,
Gà cùng một mẹ
Mà đá lẫn nhau
Nghĩ càng thêm rầu
Được thua cũng thiệt.

Chúng ta tha thiết
Vui sống thuận hòa
Anh em một nhà
Yêu thương đùm bọc

Sách

Bạn nào quý nhất trên đời
 Đó là **BẠN SÁCH** người người mến thương!
 Sách là **Bắc Đẩu** soi đường
 Giúp ta đêm tối tìm phương mà lần.
 Sách là trường học chuyên cần
 Nâng cao tâm trí muôn dân đời đời.
 Sách là vũ khí tuyệt vời
 Đấu tranh công lý cho người bốn phương.
 Sách là vật gối đầu giường
 Như ông thầy quý chỉ đường cho ta.
 Sách là kho báu bao la
 Trau dồi nhân cách giúp ta nên người.
 Sách đem tiếng nhạc vui tươi
 Cho ta thoải mái tiếng cười hả hê.

Hãy tìm sách tốt đem về
 Một ngày quên sách thì “quê” mười ngày.
 Cần phân biệt sách dở, hay
 Sách nào sách quý cầm tay không rời..
 Sách nào sách xấu . . . bỏ rơi
 Chớ theo sách xấu cuộc đời xấu theo.
 Sách không phân biệt giàu nghèo
 Người yêu mến sách, sách yêu mến người.

Hội Hướng Đạo tìm cách
 Giúp đỡ kẻ khó khăn
 An ủi dịp đầu xuân
 Tình đồng bào san sẻ.

Đội thiếu niên vui vẻ
 Họp bàn cách kiếm tiền
 Với điều kiện ưu tiên
 Chung công và chung sức

Có kế hoạch lập tức:
 -“Rửa xe” trong hai ngày
 -“Đi bộ” thật hăng say
 - Lại thêm buổi “dạ tiệc”.

Nhiều phụ huynh hay biết
 Yểm trợ nhóm măng non
 Để khuyến khích cháu con
 Hăng say làm việc nghĩa.

Lời Hứa 1 Của Hướng Đạo

*Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức “làm
bốn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, với tổ quốc,
và quốc gia tôi.”*

** Cuộc sống muốn quân bình

Hai phần phải kết hợp
“Thể xác với tâm linh”
Không thể rời nhau được.

Thể xác thuộc hữu hình
Hiện diện trên trái đất;
Tín ngưỡng thuộc tâm linh
Ẩn sâu trong tâm thức.

Giữ tín ngưỡng tâm linh
Không phải là mê tín
Đó là điều quang minh
Giúp mình thêm ngay chính.

** Chúng ta có tổ quốc

Nơi lập non nước nhà
Gọi nô nã “đất nước”
Nguồn gốc dân Việt ta.

Dù sống trong đất nước
Hay đang ở phương xa
Bốn phận của chúng ta
Phải mền yêu tổ quốc.

** Nay được sống an lành
Trong một xứ văn minh
Được ấm no, tiến bộ
Trong không khí thanh bình.

Chúng ta cần quan tâm
Cảm phục nơi ban ân
Cho an cư lạc nghiệp,
Ta phải lo góp phần.

** Lời Hứa 1. Chân thành
Cố gắng hết sức mình
Lấy danh dự xin hứa:
Trọng tín ngưỡng tâm linh
Và lo làm bốn phận
Với tổ quốc (quê nhà)
Bốn phận với quốc gia
Nơi ta đang cư ngụ.

**Đừng thất vọng, đừng chán chường, bực bội
 Tưởng cuộc đời này trống rỗng, hư không . . .
 - Nay bạn ơi, đời có sẵn tấm lòng
 Thật sốt sắng đón bạn vào cuộc sống.**

**Nếu bạn cảm thấy đời còn trống rỗng
 Còn vô duyên, còn quả thực vô duyên
 Thì bạn ơi, bạn hãy đặt ưu tiên
 Mang ý nghĩa tươi vui vào cuộc sống.**

**Như Bi-Pi đã nêu gương sâu rộng
Mở con đường giáo dục Ấu, Thiếu niên
Quả tấm gương thực lợi ích vô biên
 Cho cuộc sống thêm dồi dào ý nghĩa.**

**Bạn với tôi cùng góp phần nhỏ bé
 Bằng nụ cười chân thực với tha nhân
 Là góp phần quý báu rất thành tâm
 Để cuộc sống càng tăng thêm ý nghĩa.**

Hãy Yêu Thích Cái Gì Đang Có

“Nếu ta không có cái gì ta yêu thích thì ta hãy yêu thích cái gì ta đang có” (Lời phát biểu của Trưởng Lão HOÀNG HỘI tại Đại Hội Người Cao Niên Việt Nam ở Springvale, Victoria, Úc Đại Lợi ngày 18-01-2006)

**Đời mỗi người có bao nhiêu yêu thích
 Mỗi thích yêu là mỗi một giấc mơ
 Giấc mơ nào cũng đẹp tựa bài thơ
 Cũng thánh thót diệu kỳ như bản nhạc.**

**Mộng và thực là hai điều rất khác
 Mơng thì nhiều mà thực chẳng bao nhiêu.
 Nhưng người đời có lắm cái trớ trêu
 Ưng bỏ “thực” cố đuổi theo ảo “mộng”.**

**Mộng có đẹp cũng chỉ là trống rỗng
 Mơng còn chẳng . . . chút mờ ảo trong tâm.
 Đừng ước mơ những tan biến âm thầm
 Rồi dần vật, rồi âu sầu, than trách.**

**Biết bao điều làm chúng ta ưa thích
 Đã để gì mấy cái ở tay ta
 Như một giấc mơ chợt đến, chợt qua
 Đừng háo hức, đừng mơ màng, thèm khát.**

**Những cái đó chỉ thoáng qua trước mắt
 Hãy quên đi như mây thoáng giữa trời
 Dù muôn màu muôn sắc thực xinh tươi;
 Hãy yêu thích cái gì ta đang có.**

**Người Hướng Đạo tâm hồn luôn cởi mở
 Sống hân hoan với cái thuộc tầm tay
 Đừng thả mỗi bắt bóng, bóng cũng bay . . .
 Hãy biết giữ cái mà ta đang có.**

Ý Nghĩa

*Nếu ta thấy đời sống không có ý nghĩa thì ta phải tìm
 cho nó có một ý nghĩa
 (THIÊN NGÀ Chuyên Cầm – Liên Lạc số 48, tr.22)*

**Đừng làm tưởng rằng đời không ý nghĩa
 Không, đời rất vui, rất đẹp, rất nên thơ . . .
 Không vô duyên, không lạnh nhạt, thờ ơ
 Đời cởi mở, nồng nàn và đón đợi.**

**Luôn luôn đòi cất cao tiếng gọi
 Nam nữ thanh niên, hỡi bạn yêu đời
 Kia tương lai, bao quyến rũ tuyệt vời
 Hãy vui vẻ, hiên ngang, mau tiến tới.**

Lời Hứa 2 Của Hướng Đạo

*Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức
"giúp ích mọi người bất cứ lúc nào".*

Cõi trần nhiều quay quắt
Cuộc sống lắm khó khăn
Trái đất tràn nước mắt
Thế sự đầy gian truân.

Biết bao trò gian trá
Biết bao cảnh thăng trầm
Biết bao lời gieo hoạ
Biết bao chuyện oái oăm.

Nhìn những sự đổ vỡ
Tâm hồn thấy tái tê
Đời phải chăng bể khổ?
Cuộc sống quá nghiêu khê!

Cần bàn tay Hướng Đạo
Bằng bó vết thương đời
Cần tinh thần Hướng Đạo
Nuôi hy vọng tuyệt vời.

Hạnh Phúc

*Mục đích tối hậu và cao cả của người H. Đ. là sống
với niềm hạnh phúc đích thực khi đem lại hạnh phúc
và niềm vui cho người khác. (Lời Bi Pi)*

**Sống trên đời ai cũng mong Hạnh Phúc
Lời tốt lành cung chúc buổi đầu xuân
Ôi, Hạnh Phúc! Thiệt quý giá vô ngần
Có hạnh phúc mới thấy đời ý nghĩa.**

**Muốn hạnh phúc, phải cùng nhau chia sẻ
Những niềm vui đến với hết mọi người
Qua ngôn từ, qua ánh mắt, nụ cười
Trong bác ái, trong từ bi, hỉ xả.**

Mở vòng tay rộng như biển cả
 Kết tình thân cao tựa non xanh
 Gửi đến nhau những ý tưởng chân thành
 Trao tặng nhau những âm thanh dịu ngọt.

An ủi nhau lúc cảnh đời chua xót
 Giúp đỡ nhau khi bão tố hoành hành
 Dắt dìu nhau giờ tăm tối vây quanh
 Khuyến khích nhau khi bước chân mệt mỏi.

Điều trọng yếu là thứ tha lầm lỗi
 Sống trên đời chớ trói buộc nhau
 Đùng hẹp hòi đóng cửa, rút cầu
 Nên thông cảm với tấm lòng cởi mở.

Hạnh phúc đích thực như đóa sen hé nở
 Tỏa hương thơm ngào ngạt khắp chung quanh
 Để bao người cùng hưởng sự trong lành
 Là chính lúc lòng ta tràn Hạnh Phúc.

Hát

Khi vui tiếng hát thêm vui
 Khi buồn tiếng hát làm vui nỗi buồn
 Hát là tiếng nói tâm hồn
 Hát gieo sức sống, tạo nguồn mến thương.
 Hát rung dưới mái học đường
 Hát reo cầu chúc quê hương an lành
 Oai hùng hát nhạc đấu tranh
 Hiên ngang hát khúc quân hành uy nghiêm
 Giáo đường hòa nhạc đức tin
 Tuổi xanh tấu khúc thanh niên yêu đời
 Vỡn ru mẹ hát à ơi
 Vòng quanh lửa trại hát lời cảm thông
 Dẫn thân, nhạc rục lửa hồng
 Bước chân hiệp sĩ, nhạc lòng hoan ca
 Hát vang tô điểm sơn hà
 Hát xây đoàn kết, mặn mà tình thân
 Hát cho thoải mái tinh thần
 Hát cho xuân mãi, tặng xuân không già.
 . . . Hát cho trời đất nở hoa.

Rộng Vòng Tay

Nói vòng tay rộng ra bốn bề
 Để kết tình huynh đệ thân thương
 Rộng vòng tay khắp bốn phương
 Hiên ngang thẳng tiến trên đường thành nhân
 Vòng tay nói ân cần rộng mở
 Lòng nhủ lòng Lời Hứa khắc ghi
 Mười Điều Luật dẫn ta đi
 Đường trường gai góc . . . sợ gì chông gai.
 Vòng tay nói tình dài ý rộng
 Dắt dìu nhau nếp sống thanh cao
 Rộng vòng tay đẹp biết bao
 Bền lòng vững chí nêu cao màu cờ.
 Vòng tay rộng: bài thơ hoa gấm
 Tình anh em sưởi ấm tâm hồn
 Rộng vòng tay gửi nụ hôn
 Trái tim Bách Hợp luôn luôn thắm nồng.
 Tình Hướng Đạo tựa than hồng . . .

Cần tiếng hát Hướng Đạo
 Cho dịu vợi niềm đau
 Cần bài thơ Hướng Đạo
 Cho tan nỗi u sầu.
 Cần ánh mắt vui tươi
 Cần nụ cười cởi mở
 Đến với hết mọi người
 Thật hồn nhiên, hớn hở.

Những hành vi giúp ích
 Để cải thiện cuộc đời
 Đó chính là cái đích
 Hướng Đạo không xa rời.
 Khi dẫn thân Giúp Ích
 Không phân biệt giàu, nghèo
 Không để phô thành tích
 Không vì sự tự kiêu.

Giúp ích vì nhân ái
 Giúp ích vì tình người
 Cởi trần bớt hoang dại
 Ánh dương thêm sáng ngời.
 Người Hướng Đạo long trọng
 Hứa giúp ích mọi người
 Tinh thần vô vị lợi
 Trong mọi lúc, mọi nơi.

Giọt Suy Tư

- ** Dù cho bầy nổi ba chìm
Luật và Lời Hứa vẫn ghim trong lòng**
- ** Chông gai, sỏi đá . . . không ngừng
Quyết tâm dần bước, ta cùng bên nhau.**
- ** Núi cao, biển rộng, rừng xanh
Bức tranh tuyệt mỹ Trời dành cho ta.
Hãy đi ngắm cảnh bao la . . .**
- ** Tiếng ai hát giữa rừng già
Cốt lõi Hướng Đạo ấy là *Thành Nhân*.**
- ** Reo cười múa hát vang lừng
Tâm hồn Hướng Đạo bập bùng lửa thiêng.**
- ** Thuyền đời lướt sóng hiểm nghèo
Luật và Lời Hứa: mái chèo giúp ta.**

Nhắm Đến Tương Lai

**Đừng dắm mình chìm vào dĩ vãng
Mà dẳng cay, ai oán, u sầu,
Chỉ thêm mệt trí đau đầu
Hỏi rằng nuôi tiếc, buồn đau . . . ích gì?**

**Hãy chú ý hướng đi phía trước
Vững niềm tin, vững bước đường dài
Tấm lòng son sắt không phai
Vui tươi đón nhận tương lai mịt mờ.**

**Sống ngay thẳng ấy là hữu ích
Cố vươn theo mục đích thanh cao
Nói gương các bậc anh hào
Như sao bắc-đẩu trời cao soi đường**

**Vườn Bách Hợp ngát hương hoa huệ
Sắc trắng trong rạng vẻ xinh tươi
Những mong tô điểm cuộc đời
Bằng tình nhân ái, bằng lời mến thương.**

Làm Tốt Cho Mọi Người

“Hãy làm tốt cho mọi người, đừng gây điều xấu cho ai cả”. (Lời trần trời của Thánh DON BOSCO trước lúc lìa đời, ngày 31-01-1888)

**Cuộc sống bao năm ở cõi đời
Mong sao sống đẹp kiếp con người.
Gieo điều nhân ái trong thiên hạ
Đem lại cho nhau những nụ cười.**

**Nối rộng vòng tay, xiết chặt tay
Cho hồn thêm thắm, ý thêm say
Anh em bốn biển nên như một
Bên ánh lửa hồng thêm ngát ngây.**

**Chia sẻ cùng nhau trọn nghĩa tình
Như vùng ánh sáng buổi bình minh
Như hoa pháo tết đầu xuân nhật
Ôi thiết tha thay chữ “chúng mình”.**

**Làm tốt cho nhau ở cõi trần
Là điều quý giá thật vô ngần,
Không gây điều xấu cho ai cả . . .
Ngào ngạt hương thơm giữa thế nhân.**

Cười Hát Vang Vang

**Cười vang vang cả đất trời
Hát vui, vui cả lòng người bốn phương.
Đừng nên thất vọng, chán chường
Không cần rên rỉ, bi thương, oán hờn.
Cát cao tiếng hát véo von
Cười vang biển cả, núi non, ruộng đồng.
Hát cho tim rục lửa hồng
Cười cho lòng cảm thấy lòng thanh thoi.
Khó khăn vẫn hát vẫn vui
Giữa khi điều đứng vẫn cười vang lên.
Hát cho sóng lặng, gió yên
Cười cho bối rối, tru phiền tránh xa.
Hát cho đá cũng nở hoa
Cười cho phiền muộn hóa ra an bình
Cười vui để thỏa tâm tình
Hát vang để tỏ chúng mình có nhau.
Cùng nhau ý hợp tâm đầu . . .**

Lời Hứa 3 Của H.Đ.

*Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức
"tuân theo luật Hướng Đạo"*

**Tất cả mọi tổ chức
Muốn đạt được thành công
Phải tôn trọng kỷ luật
Hội viên hiệp một lòng.**

**Trăm người đều như một
Giữ luật lệ nghiêm minh
Đó là điều then chốt
Không thể bị coi khinh.**

Lên Đường

**Trên cành chim ríu rít
Phương đông rực ánh dương
Vạn vật bừng tỉnh giấc
Vang tiếng gọi lên đường.**

**Bao thử than thống thiết
Bao tử hận, tai ương
Trông chờ tay nâng đỡ
Vang tiếng gọi lên đường.**

**Tương lai đầy hứa hẹn
Giấc mộng thực phi thường
Chờ trái tim hiểu động
Vang tiếng gọi lên đường.**

**Vinh danh người Hiệp-sĩ
Xoa dịu cảnh đau thương
Vững tinh thần Hướng Đạo
Hăng hái bước lên đường.**

Vui Sống Và Giúp Ích

Lời Khuyên Của Bi-Pi

Muốn cho tâm trí thanh thoi
 Luôn luôn phải biết sống vui làm đầu.
 Muốn đời ý nghĩa cao sâu
 Ra tay Giúp Ích cho nhau ở đời.
 Muốn cho rạng rỡ nụ cười
 Hãy lo Vui Sống với người chung quanh.
 Muốn hàn gắn cảnh tương tranh
 Chương trình Giúp Ích thực hành triền miên.
 Muốn cùng thoải mái, bình yên
 Hãy Vui nếp Sống nhân hiền, thứ tha.
 Muốn đời vang khúc hoan ca.
 Góp phần Giúp Ích thực là hăng say.
 Người xưa khuyên nhủ người nay
 Sống Vui, Giúp Ích ngày ngày chớ quên

Như Phong trào H.Đ.
 Được coi là cuộc chơi
 Một cuộc chơi thiện hảo
 nh hưởng cả một đời.

Muốn cuộc chơi sinh ích
 Lợi cho hết mọi người
 Thì từng người nhất quyết
 Không phá rối cuộc chơi.

Anh chị em H.Đ.
 Là những người thuần lương
 Không lập lòe, gian xảo
 Chung bước trên một đường.

Lời hứa 3, mạnh bạo
 Lấy danh dự xin thề
 “Tuân theo luật H.Đ.”
 Sống nghiêm chỉnh, đề huề.

Vui Tươi

Hướng Đạo Sinh vui tươi trong lúc khó khăn

Sống vui tươi là ngàn thang thuốc bổ
 Cau-có chi thêm khổ cõi lòng.
 Sống vui tươi cho thần trí thông dong
 Cứ bực-bội là tự đong lấy khổ.
 Sống vui tươi với tâm lòng cởi mở
 Cứ khát-khe sẽ rạn vỡ ân-tình.
 Sống vui tươi để hưởng sự an bình
 Đừng nuôi giận để mình thêm bức-rức.
 Sống vui tươi là tạo nguồn hạnh phúc
 Đừng than van sẽ khỏi cực tâm thân.

Muốn vui tươi thoải mái tinh thần
 Hãy rộng lượng, hãy khoan dung, tha thứ
 Hãy chấp nhận những gì ta đang có
 Không than thân trách phận, chớ so bì.
 Đường thẳng ngay cứ vững bước chân đi
 Cố tránh xa những trò đời quyến rũ.
 Để đêm đêm chìm vào giấc ngủ
 Ta sẽ mơ giấc mơ đẹp tuyệt vời.
 Mỗi sớm mai dưới ánh sáng mặt trời
 Ta hoan hỉ nở nụ cười sáng khoái.
 Trong thâm tâm bừng lên hăng hái
 Khi trong ta đầy ắp nét vui tươi
 Bao khó khăn rắc rối ở cõi đời
 Được hóa giải trong suy tư trầm tĩnh.

Bạn Hướng Đạo, cùng hân hoan nhận định
 Sống vui tươi, cởi mở, thứ tha
 Rộng vòng tay bốn biển một nhà
 Chân Thiện Mỹ là tâm hồn Hướng Đạo.

Bạn Hướng Đạo, những phút giây trầm lặng
 Bao “quên đi” lại xuất hiện tỏ tường
 Nhắc bạn rằng hãy tỉnh-táo lên đường
 Phải hướng thượng, phải mau mau cải thiện.

Người Hướng Đạo luôn luôn cầu tiến
 Trong tự tin, trong phấn đấu, lạc quan
 Ngửa mặt lên, can đảm, sẵn sàng
 Trọng danh dự, ta quyết tâm lột xác.

Xứng Phẩm Giá Con Người

Lớp người trẻ là niềm vui dân tộc
 Là hương thơm, là hãnh diện của giang san
 Là chồi non, là nhựa sống của cây ngàn
 Là hy vọng, là trông chờ của nhân loại.

Các Bạn Trẻ, đừng rụt rè, sợ hãi
 Dù tương lai đầy thử thách, mịt mờ
 Hãy lạc quan với ánh mắt nên thơ
 Lòng phấn khởi, tự tin và tiến tới.

Cương quyết ra tay mở đường, khai lối
 Để mọi người cùng nổi gót đi lên,
 Cùng đồng tâm thẳng tiến thực trung kiên
 Đem tốt đẹp, thanh cao vào cuộc sống.

Chính thù hận, ghen tương là mầm mống
 Sẽ phá tan tình nghĩa ở trên đời !!
 Mau nắm tay nhau hòa giải, vui tươi
 Hàn gắn lại những hiểu lầm, rạn nứt.

Xóa đám mây mù nghi nan, buồn bực
 Đem tình thương, hòa khí đến cho nhau
 Đem tiếng cười thay thế nét sầu đau . . .
 Lớp Người Trẻ tạo cây cầu thông cảm

Lớp Người Trẻ, hãy tỏ ra can đảm
 Sống vươn lên xứng phẩm giá con người
 Với hành vi đầy ý nghĩa sáng ngời
 Suy nghĩ tốt để làm nên việc tốt.

Quên Đi

Hãy quên đi những gì chua chát
 Để cho ta dịu mát tâm hồn.
 Hãy quên đi những cảnh u buồn
 Để tâm ta được thêm phần khởi.
 Hãy quên đi những gì u tối
 Để hăng say mở lối đi lên.
 Hãy quên đi giây phút yếu mềm
 Để vùng dậy trong vùng ánh sáng.
 Hãy quên đi những gì cay đắng
 Để lòng mình phẳng lặng, trầm tư.
 Hãy quên đi những nóng nảy, hận thù
 Để thấp lên ngọn đèn bác ái.
 Hãy quên đi những khi khờ dại
 Để tập suy tư vững chãi hơn lên.
 Hãy quên đi những thèm khát yếu hèn
 Để hoan lạc trong thanh cao, trong trắng.

Thanh thiếu niên quyết tạo đời sống mới
 Những hoa thơm, trái ngọt nở tràn đây
 Tiến lên đường bước những bước hăng say
 Làm việc thiện không bao giờ mỏi mệt.

Biết “vui sống” dù mưa gầm gió thét
 Ham chung tay “giúp ích” thực chân thành;
 Xóa bỏ giận hờn, gây rối, cạnh tranh
 Để xây dựng trong thanh cao, nghĩa khí.

Cố noi theo những tấm gương Hiệp-Sĩ
 Nhớ lời khuyên của các bậc Tiên Nhân
 Giữ vững nụ cười của tuổi thanh xuân
 Các Người Trẻ quyết tạo đời sống mới.

Vòm Trời Đại Học

Vòm trời Đại Học rộng thênh thang
 Cánh cửa vinh quang thực vẻ vang,
 Quyết chí thành tài miền học vấn
 Con Hồng cháu Lạc sống hiền ngang.

Thành nhân + học vấn : bước đường đi
 Vất vả, hy sinh . . . có ngại gì
 Vinh dự mai sau đang đón đợi
 Quyết tâm tiến tới, nặng lòng ghi.

Hoa xuân bạn sẽ tặng cho đời
 Hiến cả nhân gian những nụ cười
 Dưới mái thân yêu trường Đại Học
 Bạn ơi, chính bạn, đoá hoa tươi.

Vòm trời Đại Học muốt màu xanh
Trái rộng hoa thơm, ngọn gió lành;
Hãy đến trau dồi nền học vấn
Thành nhân rạng rỡ với thành danh.

Vòm trời Đại Học vẫn từng giây
Đón bạn hăng say bước tới đây
Kiến thức trau dồi cho thỏa chí
Tương lai rực rỡ ở tầm tay.

Các bạn thân yêu Hướng Đạo sinh
Vòm trời Đại Học nặng ân tình
Đang chờ đón bạn mau đi tới
Xây dựng tương lai rất đẹp xinh.

Tạo Đời Sống Mới

Thanh thiếu niên như vườn hoa rực rỡ
Đang thi nhau đua nở khắp vùng trời
Khoe sắc hương bao vẻ đẹp tuyệt vời
Như sức mạnh thủy triều ngoài biển cả.

Thanh thiếu niên tựa thành trì trên đá
Sấm sét, bão bùng không thể chuyển rung
Là muôn vàn hãnh diện thật hào hùng
Là hy vọng của những ngày sắp tới.

Lái Xe

Lái xe mà chẳng chịu nhường
 Không vào nghĩa địa, nhà thương cũng vào. (*)
 Lái xe mà vọt ào ào
 Nghĩa địa chưa vào, cũng tới nhà thương.
 Lái xe ham nói cell phone
 Không sớm thì muộn nhà thương cũng vào.
 Gặp bảng stop . . . phóng ào
 Ấy là tụi sát, khỏi vào nhà thương.
 Đèn đỏ mà vượt như thường
 Cầm bằng cái chết giữa đường nát thây.
 Quẹo không báo hiệu ... có ngày
 Xe sau lao tới, chết ngay đủ đủ.

(*) câu thơ này của thi hữu Trần Văn Nhân.

Sống Đẹp

Lý tưởng rọi ánh sáng
 Hy vọng sinh vui tươi
 Niềm tin thành sức mạnh
 Ý chí quyết nên người.

Không Lý Tưởng, tìm đâu ra ánh sáng?
 Không Niềm Tin, sức mạnh sẽ tiêu tan
 Không Hy Vọng, chán chường trong mù quáng
 Không quyết tâm thì Ý Chí héo tàn.

Muốn sống đẹp, cần rõ ràng Lý Tưởng
 Muốn vui tươi, nuôi Hy Vọng tràn đầy
 Muốn mạnh mẽ, giữ Niềm Tin hướng thượng
 Muốn nên người, vững Ý Chí hằng say.

Người Hướng Đạo, thành nhân là lý tưởng
 Lòng vui tươi với hy vọng nồng nàn
 Giữ sức mạnh trong niềm tin đúng hướng
 Quyết vươn lên với ý chí hiên ngang.

Tương Lai Đầy Hy Vọng

A FUTURE FULL OF HOPE

Nhìn Giới Trẻ đang ngày càng sinh động
Cho chúng ta niềm hy vọng dạt dào
Bóng tương lai càng thêm rộng thêm cao
Tạo vị thế cho giống nòi Bách Việt.

Ba thập niên qua, nhóm Lưu Vong quyết liệt
Cố vươn lên, vươn mãi mãi không ngừng
Mọi tủi hờn đều xếp lại sau lưng
Nhìn phía trước để quyết tâm tiến bước.

Không tự ti, nản lòng, hay khiếp nhược
Không tự cao, tự đắc, chẳng kiêu căng
Luôn tự tin, trầm tĩnh, giữ thăng bằng
Sống thực tế theo đà chung nhân loại.

Lớp Người Trẻ vẫn luôn luôn hăng hái
Đạt thành công mọi lãnh vực đua chen,
Nhu buổi bình minh vang rộn tiếng kèn
Mừng ánh sáng bùng lên niềm hy vọng.

Mọi lãnh vực nơi chúng ta sinh sống
Bóng Việt Nam rạng rỡ góp chung phần
Người Việt Nam quả cảm, vững tinh thần
Đầy chí khí, kiên tâm và vinh dự.

Tên Việt Nam không chìm theo quá khứ
Càng ngày càng rực rỡ khắp năm châu
Trẻ Rồng Tiên thêm phôi sắc, khoe màu
Gây dựng tương lai với bao nghị lực.

Lớp người trẻ luôn luôn chung góp sức
Nâng Việt Nam lên bệ ngọc vinh quang
Mong mỗi ngày mỗi tươi thắm, huy hoàng...
Hướng tới tương lai tràn đầy hy vọng.

Dịu hiền bóng dáng già-nua
 Cầu trời mưa thuận gió hoà tân niên
 Mong sao mọi xứ mọi miền
 Dân tình được hưởng bình yên, phú cường
 Gia đình đầm ấm, yêu thương
 Chúc cho dưới mái học đường thêm đông
 Học sinh chăm chỉ gắng công
 Noi theo gương sáng cha ông lưu truyền.
 Chúc cho loan phụng mọi miền
 Như chim liền cánh đẹp duyên Tấn Tần.
 Gió đưa tiếng sáo vang ngân
 Êm đềm vũ trụ vào Xuân ngọt-ngào.
 . . . Dâng niềm hy vọng dạt dào.

Đùng khoe tay lái ta cù
 Phóng xe, len, lách, cứ như không người
 Tai ương xảy đến như chơi
 Rút bằng, bị phạt ... điên người hỡi ai.
 Quẹo trái đèn đỏ là sai
 Gặp ông cảnh sát chó hoai công xin.

* * * Một điều phải nhớ như in
 Lái xe SAY RƯỢU là điên mất rồi.
 XÌ-KE đã thấm vào người
 Lái xe, chắc chắn nằm chơi đáy mồ.
 Lái xe chó có đờn đùa
 Tan xương nát thịt chẳng chừa một ai.

Lái xe, chó cậy mình tài
 Chửi tài liền với chửi tai một vần.
 (nhái Kiều)

Thở

Hít vào cho đầy áp
Thở ra đến tận cùng
Cứ hít vào chậm chậm
Và thở ra chùng chùng.

Hít vào rồi giữ lại
Cho phổi nở căng phồng,
Thở ra cho thoải mái
Phổi hoàn toàn rỗng không.

Hít vào theo ý nghĩ:
- Phải sống khỏe ở đời
Thở ra ghi trong trí:
- Khỏe để nở nụ cười.

Hít thật sâu vào phổi
Tâm trí thấy thanh thơi,
Thở hết ra khỏi ngực
Mặt mũi sẽ vui tươi.

Hãy dành mười lăm phút
Hít thở cho điều hòa
Ở chỗ nào thoáng mát
Cảm thấy khỏe thêm ra.

Xuân

Lắng nghe vũ trụ vào xuân
Đì đùng tiếng pháo như gần như xa.
Khoe hương khoe sắc mạn-mà
Vườn xuân đua nở muôn hoa thắm nồng.
Bình minh rực-rỡ ánh hồng
Bầu trời nắng ấm sưởi lòng nhân gian.
Trên cành riu-rít hót vang
Chim đàn cầu chúc xóm làng an vui.
Đâu đây rộn-rã tiếng cười
Của đàn em nhỏ vui tươi nô đùa.

Đường Hương Đạo

Con đường Hương Đạo rộng thênh thang
 Rộn tiếng reo hò tiếng hát vang,
 Bóng dáng Trưởng-niên bên Ấu, Thiếu
 Cùng nhau hớn hở bước hiên ngang.

Giáo dục con em sống ở đời
 Thành người hữu ích khắp nơi nơi
 Thành công dân tốt trong dân tộc
 Thành tấm gương soi giữa cõi đời.

Tâm hồn Hương Đạo hướng thanh cao
 Như những bông sen thơm ngạt ngào
 Danh dự con người lo bảo trọng
 Xác hồn trong sạch quý dường bao.

Tinh thần Hương Đạo luôn vui tươi
 Gặp khó khăn vẫn nở nụ cười,
 Giữ vững tự tin và phấn đấu
 Không kêu trách đất chẳng than trời.

Yêu Đời

Một Hiệp-sĩ được người chất vấn:
 - Bí quyết nào giúp bạn sống vui
 Lúc nào cũng nở nụ cười
 Cũng duyên cũng thắm cũng tươi cũng dòn??

Hiệp-sĩ đáp: - “Tâm hồn tôi giữ
 Một điểm son thực sự trong tôi
 Ấy là tôi rất yêu đời
 Nhìn đời như đoá hoa tươi muôn màu.”

Lời Hiệp-sĩ chiều sâu ý nghĩa
 Kẻ yêu đời vui vẻ, hồn nhiên
 Lòng không nặng gánh ưu phiền
 Lạc quan là điểm ưu tiên trong đời.

Không ganh tị, oán trời, trách đất
 Không đua đòi vật chất, hư danh
 Mong sao được trọn chữ tình
 Tình nhà, tình nước, tình mình, tình ta.

Tập rộng lượng, thú tha, xây dựng
 Để tâm mình hào hứng, vui say,
 Cuộc đời dẫu lắm chua cay
 Nhưng ta vẫn thấy ngát ngậy yêu đời.

Nhìn cuộc sống rạng ngời ý nghĩa
 Thiệt nòng nân, thấm thía, sâu xa
 Thấy đời đầy vẻ mặn mà
 Muôn vàn tình tứ như là bài thơ.

Chính sự sống: món quà vô giá
 Thượng Đế ban cho cả loài người
 Nếu ta biết sống vui tươi
 Yêu đời tha thiết thì đời yêu ta

Hãy Tự Mình Vác Hành Lý Lên Vai Mà Đi

(Lời Bi-Pi)

Biết bao kẻ yếu hèn, không tự chủ
 Luôn âu lo, không có đủ khả năng
 Trong tâm tư như bị mất thăng bằng
 Tự nghĩ mình là hạng người thua kém.

Biết bao kẻ không vững tâm tự tiến
 Luôn rụt rè, sợ hãi, với hoang mang
 Mất tự tin, nhụt ý chí, can tràng
 Chỉ trông cậy vào cánh tay người khác.

Hãy bạo dạn, tự tin, vang tiếng hát
 Nhớ trong ta có Ý Chí sẵn sàng,
 Nhiều khả-năng để tiến bước hiên ngang
 Không thua sút, yếu hèn, không lỗ đở.

Không ỷ lại, tự ti, chờ giúp đỡ
 Hãy tự mình vác hành lý lên vai
 Hãy hiên ngang tin tưởng ở tương lai
 Sẽ nhận thấy khả năng mình không thiếu.

Vững tự tin, không trở nên hèn yếu
 Vác lên vai hành lý . . . tiến lên đường
 Đừng để cho đời chê trách, khinh thường
 Đờ nhu nhược! không đáng ta tin cậy!!

Một thế giới bất phân chủng tộc
 Được cùng nhau hưởng phúc an hòa
 Hân hoan chung một mái nhà
 Đắp xây nghĩa thiết như là anh em.

Người Hướng Đạo nguyện đem tim huyết
 Nối vòng tay đoàn kết nơi nơi
 Năm châu rạng rỡ nụ cười
 Tình thương xoa dịu tình đời đắng cay.

Quyết mở rộng vòng tay huynh đệ
 Để nối tình trời bể bao la
 Đem Mến Yêu đến mọi nhà
 Là đem trao tặng món quà thiêng liêng.

Vững chí, bền gan cố luyện rèn
 Bước chân Hướng Đạo quyết vươn lên
 Trước bao việc thiện cùng chung sức,
 Tự thấp bưng lên một ngọn đèn.

Cánh cửa tình thương mở rộng ra
 Khu rừng Bách Hợp nở thêm hoa
 Muôn màu muôn sắc, hương thơm ngát
 Hòa nhịp du dương muôn khúc ca.

Lửa trại lung linh Hướng Đạo đoàn
 Bùng bùng rọi sáng cõi nhân gian,
 Vòng tay nối rộng tình huynh đệ
 Gắn bó keo sơn chẳng rã tan.

Trên đường Hướng Đạo chúng ta đi
 Vang vọng lời khuyên của Bi-Pi:
 Hãy biết “*Sống Vui và Giúp Ích*”
 Lời hay ý đẹp . . . quyết tâm ghi.

Reo mừng

Hướng Đạo Thế Giới 100 năm (1907-2007)

Trăm Tuổi, reo vui Hướng Đạo Đoàn
Năm châu hớn hở, nhạc vang vang
Vòng tay rộng mở niềm tin tưởng
Ánh mắt tuôn trào ý lạc quan
Xây dựng tình người . . . say phấn đấu
Chăm lo giáo dục . . . cố lo toan
Bi-Pi khai phá chân trời mới
Giúp ích ngàn sau tiến vững vàng.

*Ghi nhớ buổi họp mặt long trọng ngày 28-10-2007 tại Seattle WA.
để mừng Hướng Đạo Thế Giới 100 Năm, do Liên đoàn HĐVN
Việt Hùng tổ chức, có sự hiện diện của Trưởng Võ Thành Nhân,
Chủ tịch HĐTU/HĐVN, và một số Trưởng ở Portland OR. tới
tham dự*

Một Thế Giới. Một Lời Hứa

*(trên đây là khẩu hiệu ghi trên phù hiệu kỷ niệm
HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI 100 NĂM)*

“*Một Thế Giới*” là điều mong ước
Năm châu cùng sánh bước bên nhau
Mọi người ý hợp tâm đầu
Chung tay bắc một nhịp cầu cảm thông.

Không đúc súng cũng không dàn trận
Không gờm nhau, không hận, không thù
Không chiến địa, không chiến khu
Không dùng vũ khí để hù dọa nhau.

“*Một Lời Hứa*” tươi màu hạnh phúc
Là thành tâm hiệp lực với nhau
YÊU THƯƠNG được xếp hàng đầu
Nhịp tim nhân ái xóa sầu thế nhân.

Chơi Hướng Đạo là sẵn sàng tự nguyện
Giữ tâm hồn trong trắng vẹn toàn; (*)
Lòng nhủ lòng phải phấn đấu hiên ngang
Luôn lột xác để trở thành người mới.

Chơi Hướng Đạo là cùng nhau tiến tới
Trong niềm tin, trong ý thức cao vời
Trao cho nhau, những ánh mắt, nụ cười
Thật thấm thiết, thật chân tình, đậm ấm.

Chơi Hướng Đạo vui, cuộc chơi vui lắm (* *)
Ta cùng nhau tay nắm chặt bàn tay
Quanh lửa hồng cùng múa hát hăng say
Để thấm thía cuộc chơi vui Hướng Đạo

(*) Luật H.Đ., Điều 10.

(* *) Câu trả lời rất ngắn và gọn bao hàm nguyên lý H.Đ.:
"Chơi H.Đ. Vui", trong bài Nguyên Lý H.Đ. của
Trưởng Nguyễn-Đức-Chánh Gấu Linh Hoạt,
Gialai Piciku (Trích Bạch Mã số 58/9-2007)

Học Làm Người

Đi Hướng Đạo là đi nhau leo dốc núi
Với niềm tin, niềm phấn khởi, hăng say
Với vòng tay nối nam bắc đông tây
Ở trường học giữa thiên nhiên bát ngát.

Trường học đó thường vang vang tiếng hát
Luyện thủ công, luyện nhanh nhẹn tay chân
Tập phát huy phần trí não, tinh thần
Rèn nhân cách mỗi ngày thêm tiến tới.

Sửa tính nết, bỏ những điều làm lỗi
 Lấy lòng nhân làm đuốc sáng soi đường
 Nhắm anh hùng, hiệp sĩ để noi gương
 Làm việc thiện để lòng mình hướng thiện.

Sống hy vọng, yêu đời và cầu tiến
 Luôn lạc quan dù trước cảnh khó khăn
 Mười điều Luật ghi sâu đậm trong tâm
 Ba lời Hứa thực hành cho đúng hướng.

Đi Hướng Đạo là bước theo lý tưởng:
 Học Làm Người để xứng đáng con người,
 Đi Hướng Đạo để tâm trí vui tươi
 Là sống đẹp theo tinh thần Thiệt Đức

Chơi Hướng Đạo Vui

Chơi Hướng Đạo: một cuộc chơi lý tưởng
 Bằng trái tim, bằng căn bản Tình Người
 Tình anh em nồng cháy bốn phương trời
 Đường nghĩa hiệp nấu nung trong tâm tưởng.

Chơi Hướng Đạo, cuộc chơi theo định hướng
 Có suy tư, có cân nhắc đàng hoàng
 Biết hướng đi, biết mục đích rõ ràng
 Biết nhiệm vụ, biết tiến, lui, thành, bại.

Chơi Hướng Đạo, cuộc chơi theo lẽ phải
 Dắt dìu nhau tiến tới đích Thành Nhân
 Trước gian lao, trước mọi sự khó khăn
 Luôn vẫn giữ niềm vui và hy vọng.

Chơi Hướng Đạo là đưa vào cuộc sống
 Những lớp người hữu ích, dám hy sinh
 Vì giang sơn, đồng loại, dám quên mình
 Làm những điều tốt gọi là việc Thiệt.

Về nơi đây, ta hâm bầu nhiệt huyết
 Góp phần mình với tất cả thành tâm
 Không nề hà trước vất vả, khó khăn
 Chung lo bồi đắp toà nhà Bách Hợp.

Người Hướng Đạo sẽ hàng hàng lớp lớp
 Quyết dẫn thân không sợ hãi chông gai
 Luôn sẵn sàng giúp ích chẳng hề phai
 Thăng Tiến 9 thấm tươi tình huynh đệ.

Hướng Đạo quê nhà đang vươn lên mạnh mẽ
 Sau bao năm “chui” giữa cảnh bão bùng
 Mong tới ngày lại nhộn nhịp từng bùng . . .
 Thăng Tiến 9 reo . . .A! A! . . . khích lệ.

Cờ Hướng Đạo càng tung bay vui vẻ
 Mừng anh chị em dòng giống Tiên Long
 Về nơi đây múa hát cạnh lửa hồng
 Hình bóng Bi-Pi sáng lên rực rỡ.

Học Giữa Thiên Nhiên

Có người thoáng nhìn vào Hướng Đạo
 Rồi phê phán một hơi:
 - Vào Hướng Đạo chỉ để mà chơi
 Mất thì giờ chẳng sinh lợi ích!
 * * *

Xin hiểu thấu mục đích
 Tôn chỉ của Phong Trào
 Để biết rõ tại sao
 Chơi cũng là học.

Chơi mà được săn sóc
 Được hướng dẫn đàng hoàng
 Để mở rộng nhãn quan
 Thì chơi là học hỏi.

Chơi, tạo tình đồng đội
 Biết giữ kỷ luật chung
 Biết vững chí tới cùng
 Khó khăn không khiếp nhụt.

Chơi, trở tài mưu lược
 Tập nhanh nhẹn xông pha
 Cố xử dụng tài ba
 Thêm trau dồi ý chí.

Chơi để tăng tính khí
 Luyện tư cách làm người
 Giữ tâm hồn vui tươi
 Đó là chơi Hướng Đạo.

Các huynh trưởng chăm lo chỉ bảo
 Giúp đoàn viên tiến bước vươn lên
 Chơi Hướng Đạo là học giữa thiên nhiên
 Chơi là học, học là chơi, phải chăng vô ích?

Thăng Tiến 9

Trại họp bạn Thế Giới H.Đ.V.N. "Thăng Tiến 9" từ ngày 11-7 đến ngày 17-7-2009 tại San Lorenzo Park, California, Hoa-Kỳ.

Thăng Tiến 9 vang vang tiếng gọi
 Hướng Đạo sinh cư ngụ bốn phương trời
 Cùng huynh trưởng ở khắp nơi nơi
 Tới họp bạn : trại Thăng Tiến 9.

Tình Hướng Đạo rất đậm đà quyến luyến
 Đến gặp nhau thực vui quá là vui
 Thấy bóng nhau là rộn rã nói cười
 Tay bắt mặt mừng kể sao cho xiết.

- 50. Cá thể
- 52. Tài, đức
- 54. Hợp
- 56. Huĩ ích
- 59. Đạo đức
- 61. Đóa hoa xuân
- 63. Tưởng niệm Tr. Nguyễn Trung Thoại
- 65. Quê hương tôi
- 68. Giọt suy tư
- 69. Tinh thần cởi mở
- 71. Vòng tay
- 72. Tiếng gọi
- 73. Kho tàng vô giá
- 75. Cố gắng
- 77. Chỉ trích
- 79. Lớp người trẻ
- 81. Anh hề sân khấu
- 83. Giáo dục Hướng Đạo
- 85. Giới trẻ vươn lên
- 88. Làm điều tốt
- 89. Em đi chơi
- 91. Trú mưa
- 93. Em vui tết
- 95. Gà đá gà
- 96. Làm việc nghĩa
- 98. Lời hứa 1 của H.Đ.
- 100. Sách
- 101. Hãy yêu thích cái gì đang có
- 103. Ý nghĩa
- 105. Hạnh phúc

Mau Mau Về Thẳng Tiến 9

Trại họp bạn Thế Giới H.Đ.V.N. "Thẳng Tiến 9" từ ngày 11-7 đến ngày 17-7-2009 tại San Lorenzo Park, California, Hoa-Kỳ.

**Giữa tháng 7, năm hai ngàn lẻ chín
 Hướng Đạo Việt-Nam có chuyện linh đình
 Tiếng phèng-la, chiêng, đàn, trống . . . xập xình
 Náo động cả thiên cung và hạ giới.**

**Anh chị em réo gọi nhau ơi ới
 Sẵn sàng chưa? mau mau hãy lên đường
 Nhiều chuyến máy bay đợi ở phi trường
 Chở chúng ta tới Thẳng Tiến 9.**

**Đi vui vẻ, không có gì bịn rịn
 Mọi việc nhà tạm gác lại ít ngày
 Đến nơi đây gặp nam bắc đông tây
 Nhắc lại chuyện xưa, kết thêm bạn mới.**

Những giọng lưu bút, ôi chao phấn khởi
 Trò chơi lớn, nhỏ, vui quá là vui
 Nhiều màn hài hước, ôm bụng mà cười
 Đêm lửa trại, suốt cả đời vẫn nhớ.

Giờ hội luận đầy tinh thần cởi mở
 Tăng niềm tin, niềm hy vọng dạt dào
 Nhà Bách Hợp càng rạng rỡ, thanh cao
 Tình huynh đệ vòng tay thêm mở rộng.

Thăng Tiến 9 reo mừng trong gió lộng
 Chào đón thân tình bằng hữu bốn phương
 Náo nức hăng say trên mọi ngã đường
 Đem nụ cười tươi về Thăng Tiến 9 . . .

rộng vòng tay

Ý kiến của quý trường

9. Với nhau hai chữ chân thành
11. Cốt lõi
13. Điểm tương đồng
15. Trách nhiệm về ai
17. Vòng tay nối kết
19. Hy vọng tương lai gấm vóc
21. Ôi! Cần sa ma túy
23. Văn minh vật chất
25. Ưu tư
27. Hoa ân tình
30. Nghiã
32. Tuổi tác
34. Rường cột tương lai
36. Hạt gạo
39. Trưởng
41. Tính khí
43. Giọt suy tư
44. Hài hước
46. Kỷ niệm thân thương
49. Đùng để đến ngày hôm sau

Cùng Một Tác Giả

Hoa Bách Hợp

Kỷ niệm Trại Hợp Bạn H.Đ.V.N. Thăng Tiến II, 1988; do Liên Đoàn H.Đ. Chi Lăng Toronto, Canada ấn hành.

Hướng Đạo Một Đời

Chào mừng Trại Hợp Bạn H.Đ.V.N. Thăng Tiến V, 1996; do H.Đ. Chi Nhánh Úc-đại-lợi ấn hành.

Theo Dấu B.P.

Chào mừng Trại kỷ niệm 70 năm H.Đ.V.N. (1930-2000); do Liên Đoàn H.Đ. Bạch Đằng, Phoenix, Arizona ấn hành.

Vui Hướng Đạo

Chào mừng Trại Hợp Bạn H.Đ.V.N. Thăng Tiến VIII, 2006; do Ban Tổ Chức TT8 ấn hành.

Rộng Vòng Tay

Chào mừng Trại Hợp Bạn H.Đ.V.N. Thăng Tiến IX, 2009; do Ban Tổ Chức Trại Thăng Tiến IX ấn hành năm 2009.

Đa số bài trong 5 tác phẩm trên đây đã được đăng trong các tập san Hướng Đạo từ thập niên 1980 tới nay:

Lửa Hồng	Liên Đoàn Hoa Lu Portland, Oregon
Bùng Sáng	Đặc san của LD Việt Hùng Seattle, Washington

Bạch Đằng	Liên Đoàn Bạch Đằng Phoenix, Arizona
Nguồn Thật	Chi nhánh H.Đ.V.N. tại CHLB, Đức-West Germany
Sắp Sẵn	Liên Đoàn Chi Lăng Toronto, Canada
Phù Sa	Trăng Đoàn Lam Sơn Sydney, Australia
Tùng Nguyên	Đặc san, Australia
Giúp Ích	Pennsylvania
Khai Phá	Liên Đoàn Bạch Đằng Portland, Oregon
Trưởng	Nội san của Hội Đồng Trung Ương H.Đ.V.N. Virginia
Phù Đồng	Liên Đoàn Phù Đồng Portland, Oregon
Vùng Hồng	H.Đ. Trưởng Niên Washington/Oregon
Lửa Đoàn	Đặc san của Liên Đoàn Việt Hùng, Seattle, Washington
Liên Lạc	Tiếng nói của H.Đ. Trưởng Niên, Canada/Hoa Kỳ.
Bạch Mã	Diễn Đàn Tráng Sinh Cypress, Hoa Kỳ
Hướng Đạo	Tiếng nói của Hội Đồng Trung Ương H.Đ.V.N.

Rộng Vòng Tay

của
TUẤN VIỆT

*ấn hành để chào mừng Trại
Họp Bạn Thế Giới HƯỚNG ĐẠO
VIỆT NAM- THẮNG TIẾN 9 tại
California, Hoa Kỳ, ngày 11 đến 17
tháng 7 năm 2009*

*Chân thành cảm ơn quý vị đã tận tình
cộng tác:*

Đánh máy: Tr. Nguyễn Văn Phúc

Bìa: Anh Nguyễn Huy Hoàng

nh bìa: Tr. Nhữ Văn Trí

Trình bày: Ái nữ Ánh-Tuyết Lê

Đặc biệt cảm ơn vị Ân Nhân ẩn danh
đã yểm trợ để thi phẩm này được ra
mắt độc giả bốn phương.

Tuấn Việt

143A Park Avenue North

Renton, WA 98057-5720

(425) 793-7718

107. Hát
108. Lời hứa 2 của H.Đ.
110. Giọt suy tư
111. Nhắm đến tương lai
112. Rộng vòng tay
113. Lên đường
114. Làm tốt cho mọi người
115. Cười hát vang vang
116. Lời hứa 3 của H.Đ.
118. Vui tươi
120. Vui sống và giúp ích
121. Xúng phủng giá con người
123. Quên đi
125. Vòm trời đại học
127. Tạo đời sống mới
129. Sống đẹp
130. Tương lai đầy hy vọng
132. Lái xe
134. Thở
135. Xuân
137. Yêu đời
139. Vác hành lý lên vai mà đi
140. Đường Hướng Đạo
142. Chào mừng H.Đ. thế giới 100 năm
143. Một thế giới. Một lời hứa
145. Học làm người
147. Chơi Hướng Đạo vui
149. Học giữa thiên nhiên
151. Thắng Tiến 9
153. Mau mau về Thắng Tiến 9